
รายงานการประชุมสภาการศึกษา 
คร้ังที่ ๑/๒๕๕๐ 

วันจันทรที่  ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ หองประชุมสิปปนนท  เกตุทัต 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

______________________________ 
 
กรรมการที่มาประชุม 

๑.   รัฐมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการ     ประธาน 
   (ศาสตราจารยวิจิตร ศรีสอาน) 
๒. ปลัดกระทรวงวฒันธรรม      กรรมการ 
๓. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา     กรรมการ 
๔. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กรรมการ 

  (นายสมเกียรติ  ชอบผล  รองเลขาธิการฯ แทน) 
๕. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ      กรรมการ 

    (นายชินภัทร  ภูมิรตัน  รองปลัดฯ แทน) 
๖. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา    กรรมการ 

   (นายสุชาติ  เมืองแกว  รองเลขาธิการฯ แทน) 
๗. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชวีศึกษา    กรรมการ 

   (นางสมุาลี  จุลเจิม รกัษาการที่ปรึกษาฯ แทน) 
๘. เลขาธิการคุรุสภา       กรรมการ 

     (นายสมศักดิ์  ดลประสิทธิ์  รองเลขาธิการฯ แทน) 
๙. ผูอํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน  กรรมการ 

    คุณภาพการศึกษา 
๑๐. ปลัดกระทรวงมหาดไทย      กรรมการ 
       (นายสมพงษ  อนยุุทธพงศ  ผูตรวจราชการฯ แทน) 
๑๑. ปลัดกระทรวงแรงงาน      กรรมการ 

    (นายไพโรจน สุขสัมฤทธิ์ รองปลัดกระทรวงฯ แทน) 
๑๒. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    กรรมการ 

   (นายปฐม แหยมเกตุ รองปลัดกระทรวงฯ แทน) 
 



 ๒
๑๓. ปลัดกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนษุย  กรรมการ 

   (นางสิริพร  ถาวโรฤทธิ์  ผอ.กลุมนโยบายและแผนฯ สป. แทน) 
๑๔. ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา    กรรมการ 

     (นายวีรพจน  ไพรชั รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา แทน) 
๑๕. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ     กรรมการ 

   (นายสมนึก  พมิลเสถียร   รองผูอาํนวยการฯ แทน) 
๑๖. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กรรมการ 

  (นายวรพัฒน ทวิถนอม ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง แทน) 
๑๗. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิกรรมการ 

   (นางสาวภารณี วฒันา  
   ผูอํานวยการสํานักพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ แทน) 

๑๘. นางสาวจันทรเพ็ญ  แกวเชียงใต    กรรมการ 
๑๙. รองศาสตราจารยชนะ กสิภาร     กรรมการ 
๒๐. นายชิงชัย   หาญเจนลักษณ   กรรมการ 
๒๑. ผูชวยศาสตราจารยเชาวเลิศ  เลิศชโลฬาร    กรรมการ 
๒๒. นายทองอยู   แกวไทรฮะ    กรรมการ 
๒๓. ศาสตราจารยทักษิณา สวนานนท    กรรมการ 
๒๔. นายธนา    เบญจาทิกุล    กรรมการ 
๒๕. นายนุชากร    มาศฉมาดล    กรรมการ 
๒๖. นายประเวศ    พุมพวง    กรรมการ 
๒๗. นายปรีดา   รอดโพธิ์ทอง    กรรมการ 
๒๘. นายพงษ   ตนานนท    กรรมการ 
๒๙. นายพารณ   อิศรเสนา ณ อยุธยา   กรรมการ 
๓๐. นายพิสิฐ   เจริญวงศ    กรรมการ 
๓๑. นายพิสิษฐ   ณ พัทลุง    กรรมการ 
๓๒. รองศาสตราจารยไพฑูรย สินลารัตน    กรรมการ 
๓๓. นายมนู   อรดีดลเชษฐ    กรรมการ 
๓๔. นางมลิวัลย    ธรรมแสง    กรรมการ 
๓๕. นายมานะ    สุดสงวน    กรรมการ  
๓๖. นายมานิจ   สุขสมจิตร    กรรมการ 
๓๗. ศาสตราจารยยงยุทธ ยุทธวงศ    กรรมการ 



 ๓
๓๘. ผูชวยศาสตราจารยเลขา   ปยะอัจฉริยะ    กรรมการ 
๓๙. นายวิทธยา   บริบูรณทรพัย    กรรมการ 
๔๐. นายวินัย     สะมะอุน     กรรมการ 
๔๑. รองศาสตราจารยวิริยะ นามศิริพงศพันธุ   กรรมการ 
๔๒. ศาสตราจารยวิรุณ  ตั้งเจริญ    กรรมการ 
๔๓. นายวิศิษฐ   ศรีวิชัยรัตน    กรรมการ 
๔๔. นายสมชัย   วุฑฒปิรชีา    กรรมการ 
๔๕. ศาสตราจารยสุมน  อมรวิวฒัน    กรรมการ 
๔๖. นายสุวัฒน   เงินฉํ่า     กรรมการ 
๔๗. นายอําพล   จินดาวัฒนะ    กรรมการ 
๔๘. เลขาธิการสภาการศึกษา    กรรมการและเลขานุการ 
๔๙. รองเลขาธิการสภาการศึกษา      ผูชวยเลขานุการ        

   (นางสิริพร บุญญานันต) 
 
กรรมการที่ไมมาประชุม 

๑. พระธรรมโกศาจารย (ประยูร  ธมมจติโต)        ปฏิบัตศิาสนกิจ 
๒. พระเทพปรยัิติวิมล (แสวง ธมเมสโก)        ปฏิบัติศาสนกิจ 
๓. พระราชครวูามเทพมุน ี              ปฏิบตัิศาสนกิจ 
๔. นายเกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์    ติดภารกิจ 
๕. ศาสตราจารยชัยอนันต สมุทวณิช    ติดภารกิจ 
๖. นายนิพนธ    สุรพงษรักเจริญ   ติดภารกิจ 
๗. นางพริ้มพราย  สุพโปฎก    ตดิภารกิจ 
๘. นายวิทยา   มานะวาณชิเจริญ   ติดภารกิจ 
๙. นายวีระชัย   วรรณึกกุล    ติดภารกิจ 
๑๐. นายสุทธินันท  ปรัชญพฤทธิ์    ติดภารกิจ 
๑๑. นายอมเรศ   ศิลาออน    ติดภารกิจ 

ผูเขารวมประชุม    
   หนวยงานที่เก่ียวของ 

๑. รองศาสตราจารยวรากรณ สามโกเศศ   รัฐมนตรชีวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
๒. ศาสตราจารยศิริชัย กาญจนวาสี          ผูอํานวยการศูนยทดสอบและประเมินเพือ่ 

     พัฒนาการศึกษาและวชิาชีพ จฬุาลงกรณ     
     มหาวิทยาลัย 



 ๔
๓. ผูชวยศาสตราจารย ปรางศรี พาณิชยกุล ที่ปรึกษาโครงการวิจัยและพฒันารูปแบบ 
       การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สกศ. 
๔.  นายทวชีัย    เจริญเศรษฐศิลป สถาบันอนาคตศึกษาเพือ่การพัฒนา 
๕.  นางสาวพิมพมาศ รัตนาวฒันวรรณา สถาบันอนาคตศึกษาเพือ่การพัฒนา 
๖.  พราหมณปกรณ วุฒิพราหมณ  สํานักพราหมณราชคร ู
๗.  นางอรทัย   สิทธิสงบ  สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
๘.   นางสาวนงศิลินี โมสิกะ   สํานักงานรัฐมนตร ีกระทรวงศึกษาธิการ 

   สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
๑. นายนพพร     สุวรรณรจุ ิ   รองเลขาธิการสภาการศึกษา 
๒. นางนิรมล กิตตวิิบูลย        รก.ในตําแหนงที่ปรึกษาดานนโยบาย 

      และแผนการศึกษาและผูอํานวยการกลุม 
         พฒันาระบบบรหิาร 

๓. นางสุรางค   โพธิ์พฤกษาวงศ        รก.ในตําแหนงที่ปรึกษาดานวจิัยและ 
                                                        ประเมินผลการศึกษาและผูอํานวยการ 
         สํานักประเมนิผลการจัดการศึกษา 

๔. นางสาวจิรพรรณ   ปุณเกษม        ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการศึกษา 
และพัฒนาการเรียนรู 

๕. นางสุทธศรี วงษสมาน          ผูอํานวยการสาํนักนโยบายและแผนการศึกษา 
๖. นางสาววัฒนา   อาทิตยเที่ยง       ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
๗. นายกิตติรตัน   มังคละคีร ี   นิติกร ๘  รักษาการผูอาํนวยการสํานัก 

                                                        พัฒนากฎหมายการศึกษา 
๘. นางเพ็ญพรรณ  จิตตะเสนีย   นักวิชการศกึษา ๘ว. รกัษาการ 

                                                 ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ 
๙. นายกองเกียรติ สหวรรณางกูร  นักวิชาการศึกษา ๘ว.  
๑๐. นางอุมาพร     หลอสมฤดี   นักวิชาการศึกษา ๘ว. 
๑๑. นางเกือ้กูล     ชั่งใจ    นักวิชาการศึกษา ๘ว. 
๑๒. นางสิรวิรรณ   สวัสดิวตัน ณ อยุธยา นักวิชาการศึกษา ๘ว. 
๑๓. นางสาวสมรชันีกร อองเอบิ  นักวิชาการศึกษา ๘ว. 
๑๔. นางสาวสุรางค  วีรกิจพาณิชย  นักวิชาการศึกษา ๘ว. 
๑๕. นางโสภณา          ตาแกว   นักวิชาการศึกษา ๘ว. 
๑๖. นางสาวภัทณิดา พันธุมเสน  นักวิชาการศึกษา ๘ว. 



 ๕
๑๗. นางอัมพร  พงษกังสนานันท นักวิชาการศึกษา ๘ว. 
๑๘. นางสุชาดา  ไชยรัตน  นักวิชาการศึกษา ๘ว. 
๑๙. นางสาวทวพีร บุญวานชิ  นักวิชาการศึกษา ๘ว. 

 
เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธาน/เลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ 

ประธานกลาวตอนรับรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (รองศาสตราจารย 
วรากรณ สามโกเศศ) ในโอกาสเขารวมประชุมสภาการศึกษาเปนครั้งแรกในฐานะรัฐมนตรี
ที่กํากับดูแลสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  

นอกจากนี้ ไดแนะนํากรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภาการศึกษาที่ไดรับ
การแตงตั้งจากคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการแลวรวม ๓ คน ใหที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

 ๑) รองศาสตราจารยไพฑูรย สินลารัตน กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานบริหารการศึกษา  
 ๒) นายปรีดา รอดโพธ์ิทอง กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการกีฬา กิจการเยาวชน 

ลูกเสือ และเนตรนารี 
 ๓) ผูชวยศาสตราจารยเชาวเลิศ เลิศชโลฬาร  กรรมการผูทรงคุณวุฒิดาน

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
 
ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม  คร้ังที่ ๕/๒๕๔๙ 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม โดยรองศาสตราจารยชนะ กสิภาร ขอแกไข
หนา ๒๘ และ ๓๑ ดังนี้ 

๑) หนา ๒๘ ยอหนาที่ ๒ ...จํานวนนักศึกษาประมาณ ๖,๐๐๐ คนเศษ  แกไข
ตัวเลข เปน ...๖๐,๐๐๐ คนเศษ 
 ๒) หนา ๓๑  

    บรรทัดที่ ๕ จากดานลาง หลังขอความวา...ในขณะที่เยอรมันนี ขอใหเพิ่ม พ.ศ. 
๒๕๔๕   

  บรรทัดที่ ๔ จากดานลาง  ...บริษัทที่ทําสัญญารวมประมาณ ๖๐,๐๐๐ บริษัท 
แกไขตัวเลขเปน ... ๖๐๐,๐๐๐ บริษัท  

บรรทัดที่ ๓ จากดานลาง ...การศึกษาระบบทวิภาคีเกือบ ๒ ลานคน แกไข
ตัวเลข เปน ...เกือบ ๑ ลานคน  



 ๖
ระเบียบวาระที่ ๓.๑  เร่ืองสืบเนื่องเพื่อทราบ : การขยายผลแนวทางการจัดการ

เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู (นางสาวจิรพรรณ 
ปุณเกษม) นําเสนอสาระสําคัญของการขยายผลแนวทางการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ วาสืบเนื่องจากสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ .) ไดดําเนินการ
โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยไดนําเสนอการ
ดําเนินงานเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตอสภาการศึกษาไป
แลวในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๙  และที่ประชุมมีมติ
มอบหมายใหสกศ.ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําแผนการขยายผลแนวทางการ
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําเสนอตอสภาการศึกษา นั้น  

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงไดรวมกับหนวยงานที ่เกี ่ยวของ ไดแก 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชน สถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา สํานักบริหารงาน
การศึกษานอกโรงเรียน สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา รวมท้ังหนวยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัด ไดแก สํานัก
การศึกษากรุงเทพมหานครและสํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถิ่น จัด
ประชุมเพื ่อจัดทําแผนการขยายผลแนวทางการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ระหวางเดือนมกราคม-กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐ รวม ๓ ครั้ง โดยแผนการขยายผลแนว
ทางการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญประกอบดวย ๔ แนวทางหลัก ดังนี้  (๑) เผยแพร
แนวทางการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเผยแพรผานระบบตางๆ ไดแก เอกสาร
สื่อสิ่งพิมพ วีดิทัศน การประชุมอบรม สัมมนา และการศึกษาทางไกล (ออนไลน) (๒) การ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  หนวยงานที่เกี่ยวของนําแนวทางการจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญไปกําหนดไวในแผนการดําเนินงาน/โครงการของปงบประมาณ ๒๕๕๐  
(๓) การพัฒนาระบบเพื่อสงเสริมความยั่งยืน หนวยงานที่เกี่ยวของพัฒนาระบบฐานขอมูล
การวิจัยและพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  และพัฒนาระบบจูงใจ
ใหครูพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยมีแผนการดําเนินงานตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๕๐ 
เปนตนไป  (๔) การติดตามประเมินผล ทุกหนวยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดติดตามประเมินผล 
การนําแนวทางการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไปขยายผลสูหองเรียนและนํา
ขอมูลจากการติดตามประเมินผลมาปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานตอไป                              



 ๗
 นอกจากนั้น จะตองมีการประสานความรวมมือภาคีเครือขายในการติดตาม
ประเมินผลและรายงานความกาวหนาการดําเนินงานทุก ๖ เดือน จึงขอเสนอตอสภา
การศึกษาเพื่อโปรดทราบ และใหขอเสนอแนะในการขยายผลแนวทางการจัดการศึกษาที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ ๓.๑) 
  
 ที่ประชุมรับทราบ โดยไดใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้  
 ผูชวยศาสตราจารยเลขา ปยะอัจฉริยะ มีขอสังเกตวาแนวทางการขยายผลสวน
ใหญเนนเรื่องการอบรมและการพัฒนา  ดังนั้น หนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาควร
พิจารณาถึงการดําเนินงานวาปจจุบันสถานศึกษามีการดําเนินการอะไร อยางไร และควร
พัฒนาตอยอดจากสิ่งที่สถานศึกษาดําเนินการ โดยการพัฒนาที่เนนการสื่อสารหลายทาง 
และนํากระบวนการของการจัดการความรูมาเปนเครื่องมือในกระบวนการพัฒนาดวย 

นายชิงชัย  หาญเจนลักษณ มีความเห็นวารายงานวิจัยเรื่องการขยายผลแนว
ทางการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมีเนื้อหาครอบคลุม และมีขอมูลรายละเอียด
สมบูรณครบถวน แตสิ่งที่ควรจะดําเนินการตอคือ การศึกษาวิเคราะหวาควรจะมีการ
ปรับปรุงแกไขการดําเนินงานอยางไร และควรจะมีการดําเนินการเรื่องการจัดการความรู 
(knowledge management) โดยรวมกับสถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม 
(สคส.) เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลงานวิจัย  

ประธาน ชี้แจงวาจากที่ สกศ.ไดนําเสนอเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญตอสภาการศึกษาครั้งที่ผานมา เปนการนําเสนอรายงานผลการวิจัยการ
พัฒนารูปแบบการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งประกอบดวย ๙ แนวทาง และที่ประชุม
มีมติมอบหมายให สกศ.ไปจัดทําแนวทางการขยายผลรูปแบบการเรียนรูรวมกับหนวยงาน
ที่มีสถานศึกษาในสังกัด เชน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนตน เพื่อใหสถานศึกษานํารูปแบบการเรียนรูทั้ง ๙ 
แนวทางไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ซึ่ง สกศ.ไดไปดําเนินงานตามมติที่ประชุม 
เรียบรอยแลว และนําผลการดําเนินงานมารายงานใหที่ประชุมทราบ อยางไรก็ตาม ความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการนับวามีประโยชนมาก ควรนําไปประมวลและศึกษา
เพิ่มเติมวาประเด็นใดที่จะตองดําเนินการตอเนื่อง และประเด็นใดที่จะตองศึกษาเพิ่มเติม 
ตอไป   

ผูชวยศาสตราจารยเลขา ปยะอัจฉริยะ มีความเห็นเพิ่มเติมวาบางเรื่องสามารถรวม
เปนเรื่องเดียวกันได เชน ขอเสนอใหมีรูปแบบที่ดีเพื่อนําไปสูการปฏิบัติในสถานศึกษา เมื่อ



 ๘
สถานศึกษานําไปใชตองมีกระบวนการประยุกตใชรูปแบบ ในขณะเดียวกันจะตองพิจารณา
การมีเครื่องมือที่จะเขาไปเสริมกระบวนการดําเนินงาน รวมทั้งกระบวนการฝกอบรมตองมี
การสื่อสารหลายทางดวย  

ศาสตราจารยยงยุทธ ยุทธวงศ มีความเห็น ๓ ประการ ดังนี้ 
๑) การนําผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนอยางจริงจัง ตองทําความเขาใจแนว

ทางการพัฒนาเรียนรูใหถูกตอง เชน การสงเสริมความคิดสรางสรรคซึ่งเปนเรื่องที่ดีและ
ควรจะสงเสริม  แตความคิดสรางสรรคอยางเดียวถือวายังไมเพียงพอ  ดังนั้นนอกจากทํา
ใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรคแลว ตองทําใหผูเรียนเขาใจและเห็นคุณคาของการทํางาน
หนักหลังจากมีความคิดสรางสรรคดวย    
 ๒) ไมควรติดยึดกับรูปแบบการเรียนรูที่เสมือนกับเปนระบบ เนื่องจากความคิดที่จะ
ทํางานอยางสรางสรรคไมไดเปนระบบหรือเปนรูปแบบตายตัว 
 ๓) ปจจุบันการเรียนรูผานสื่ออินเทอรเน็ตมีความสําคัญมากขึ้น ดังนั้นควรจัดทํา
เว็บไซตที่เปนแหลงคนควาหาขอมูล (search engine) ที่ดี  ใหเกิดขึ้นในระบบอินเทอรเน็ต
ของประเทศไทย เพื่อสงเสริมการพัฒนาการศึกษาของประเทศใหดีย่ิงข้ึน  
 รองผูอํานวยการสํานักงบประมาณ (นายสมนึก พิมลเสถียร) มีขอสังเกตเรื่อง
งบประมาณที่ใชในการดําเนินงานวาเปนงบประมาณที่มีอยูแลวหรือจะใชงบกลาง  

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายสมเกียรติ  ชอบผล) ชี้แจง
วาการพัฒนาการเรียนรูในปจจุบันมีโครงการที่ดําเนินงานเกี่ยวของตอเนื่องมาจนถึง
ปจจุบัน ๓ เรื่อง คือ การเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน (research based) การเรียนรูโดย
ใชโครงงานเปนฐาน (project based)  และการเรียนรูโดยใชพัฒนาการทางสมองเปนฐาน 
(brain-based learning : BBL) รูปแบบการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ๙ แนวทางที่ 
สกศ.ศึกษาวิจัยมานี้ จะเปนการตอยอดหรือเสริมใหสถานศึกษามีความเขมแข็งมากขึ้น   

นอกจากนี้ กระบวนการจัดการความรู ที่สกศ. กําลังดําเนินการยังเปนการชวยปรับ 
วัฒนธรรมการทํางานใหมีความชัดเจนมากขึ้น สวนงบประมาณที่ใชเปนงบประมาณปกติที่
มีอยูแลว  

รองศาสตราจารยไพฑูรย  สินลารัตน มีความเห็นวาการนํารูปแบบการพัฒนาการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไปสูการปฏิบัติ  ควรเนนที่การใหครูนํารูปแบบดังกลาวไป
ประยุกตใชกับสิ่งที่ครูดําเนินการอยูแลว  โดยรูปแบบเปนเพียงเครื่องมือกระตุนและ
ผลักดันเพื่อใหครูเกิดความคิดสรางสรรค พัฒนาสิ่งที่เหมาะสมกับชั้นเรียนของตนเอง 
มากกวาการนํารูปแบบที่กําหนดไวแลวไปใชทันที  

ผูชวยเลขานุการ (รองเลขาธิการสภาการศึกษา นางสิริพร บุญญานันต) ชี้แจงวา 
สกศ.ไดดําเนินการนํารูปแบบการพัฒนาการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไปสูการปฏิบัติ



 ๙
ในลักษณะที่สอดคลองกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการ  โดยเนนวาแนว
ทางการพัฒนาการเรียนรูทั้ง ๙ แนวทางไมใชเปนรูปแบบเบ็ดเสร็จหรือตายตัว  สามารถ
นําไปปรับใชตามบริบทและสภาพของสถานศึกษา ทุกแนวทางสามารถเชื่อมโยงกันเพื่อ
นําไปพัฒนาการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน โดยไมเปนการเพิ่มภาระของครูมากขึ้น  
นอกจากนี้ สกศ.ไดผลิตเอกสารและวิดีทัศนคูมือการพัฒนาการเรียนรูทั้ง ๙ แนวทาง 
เผยแพรไปยังสถานศึกษาตางๆ รวมทั้งยังมีโครงการที่จะติดตามประเมินผล โดยใหองคกร
ที่เปนตนสังกัดติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน สวน สกศ. จะดําเนินการ
ประเมินผลในภาพรวมตอไป  

กรรมการและเลขานุการ (เลขาธิการสภาการศึกษา นายอํารุง จันทวานิช)  ชี้แจง
เพิ่มเติมวาการพัฒนารูปแบบการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเปนการดําเนินงานปกติของ
หนวยปฏิบัติอยูแลว โดยเฉพาะสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพียงแต 
บูรณาการแนวทางการขยายผล ๔ แนวทาง เขาไปใหเกิดการปฏิบัติรวมกัน โดยมีความ
เปนไปไดในการดําเนินงาน ๒ ประการ คือ  

๑) เปนลักษณะการดําเนินงานปกติ และใชงบประมาณปกติของหนวยงานที่
เกี่ยวของ โดย สกศ.ทําหนาที่ยกยองเชิดชูเกียรติและเสนอแนวทางตางๆ ใหหนวยปฏิบัติ
นําไปใช  

๒) องคกรหลัก ศธ. นําแนวทางการขยายผลไปจัดทําแผนบูรณาการรวมกันเพื่อให
เกิดผลในทางปฏิบัติ และมีงบประมาณรองรับการดําเนินงานในอนาคตอยางชัดเจน  

รักษาการที่ปรึกษาดานมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ สํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา (นางสุมาลี จุลเจิม) ใหขอมูลเพิ่มเติมวาสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ไดนํารูปแบบการพัฒนาการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเฉพาะแนวทางที่ ๕ การจัดการ
เรียนรูแบบสงเสริมความคิดสรางสรรค แนวทางที่ ๖ การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน และ
แนวทางที่ ๗ การจัดการเรียนรูแบบประสบการณและที่เนนการปฏิบัติ ไปใชบูรณาการจัดการ
เรียนการสอนอยูแลว   
 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบและใหรับขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภา
การศึกษาไปพิจารณาดําเนินการ  
 



 ๑๐
ระเบียบวาระที่ ๓.๒  เร่ืองสืบเนื่องเพื่อทราบ : สรุปผลการสัมมนาระดมความ

คิดเห็นเร่ือง  การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต 

 ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษา (นางสุทธศรี  วงษสมาน) นําเสนอ 
สรุปผลการสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง  การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตวาสืบเนื่องจากที่ประชุมสภาการศึกษาครั้งที่ ๕/๒๕๔๙ 
เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ มีมติมอบหมายใหสกศ.รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของจัด
สัมมนาระดมความคิดในเรื่องของการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต  สกศ. จึง
ไดรวมกับศูนยประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใตจัดสัมมนาระดม
ความคิด เรื่อง การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใตข้ึนเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ ณ โรงแรมปรินซพาเลซ กรุงเทพมหานคร โดย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (ศาสตราจารยวิจิตร ศรีสอาน) เปนประธานพิธีเปด 
และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง นโยบายการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจ 
จังหวัดชายแดนภาคใต นายประเสริฐ แกวเพ็ชร รองผูอํานวยการศูนยประสานงานและ
บริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) นําเสนอสถานการณ สภาพปจจุบัน
ปญหาการบริหารจัดการศึกษาในภาคใต และมีการอภิปรายและระดมความคิดเห็น
เกี่ยวกับปญหาการพัฒนาการศึกษาในประเดน็ตางๆ   

จากการสัมมนาระดมความคิดเห็น รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (ศาสตราจารย 
วิจิตร ศรีสอาน) ไดมอบนโยบายที่สําคัญคือ  ๑) การศึกษาควรตองเปนปจจัยนําในการสราง
ความสงบสุขในเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต จึงตองมีการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน  
ภาคใต  และ ๒) ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาใน
เขตพัฒนาพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต   

นอกจากนี้ ที่ประชุมไดใหขอเสนอแนะ สรุปไดวา ๑) ควรใหความสําคัญกับการสราง 
ขวัญและกําลังใจแกครู คณาจารย นักเรียน ผูบริหารในพื้นที่ ๒)การบริหารและการจัด
การศึกษาในเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตไมควรเนนจาก
สวนกลางมากเกินไป ๓) ควรใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมคิด รวมทํา ในลักษณะการ 
บูรณาการ ๔) ควรมีการบูรณาการ การศึกษากับการมีงานทําตามความตองการของทองถิ่น  
๕) ควรบูรณาการการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ๖)ควรมี
เครือขายและใชเครือขายกลุมครู นักเรียน ฯลฯ เปนกลไกการพัฒนา ๗) ควรใชและทํา
ความเขาใจยุทธศาสตรเขาใจ  เขาถึง  พัฒนา การใหการศึกษาแกพอแม ผูปกครอง ซึ่ง



 ๑๑
เปนผูอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานตั้งแตเยาววัย ๘) ควรปรับบทบาทกรรมการสถานศึกษาใหมี
อิสระ ๙) ควรใหความสําคัญและสงเสริมโรงเรียนเอกชน (ประเภทสามัญศึกษา) ใหมากขึ้น  
๑๐) ควรมีการประสานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อรวมพัฒนาสถานศึกษาใหเขมแข็ง
ในการดําเนินการตางๆ ๑๑) ควรสงเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด กีฬา เพื่อ
ปลูกฝงความรัก ความสามัคคี ๑๒) ควรวางพื้นฐานการสอนอัลกุลอานใหเปนมาตรฐาน 
๑๓) ควรใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักเรียน นักศึกษาในแตละภาค และแตละ
สถาบัน เพื่อการเรียนรูรวมกันของคนในชาติ  และ ๑๔) ควรใหสถาบันการศึกษาในพื้นที่
ที่มีศักยภาพ รวมผลิตกําลังคนสาขาขาดแคลน  

 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ ๓.๑) 
 
 ที่ประชุมไดใหความสนใจ และแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้  

นายปรีดา รอดโพธิ์ทอง  มีความเห็นวากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และ
กีฬา จะสามารถนําไปใชพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตเปนอยางดี   เนื่องจากการ
ฝกอบรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและกีฬาในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ทําให
เด็กและเยาวชนรูจักบําเพ็ญประโยชนและชวยเหลือผูอื่นใหมีความรู ความสามารถ ซึ่ง
นับเปนการชวยเหลือเจาหนาที่ภาครัฐในสถานการณปจจุบันได  โดยการอบรมจะมีการ
สอดแทรกคุณธรรม วัฒนธรรม ทบทวนวินัย และใหความรูตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงดวย   นอกจากนี้ กีฬายังเปนเครื่องมือในการดึงพลังมวลชนหรือประชาชนใน
หมูบาน เปนการชวยเสริมสรางความสามัคคีใหประชาชนไดอีกแนวทางหนึ่ง  ดังนั้น 
กระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการควรเปนผูกํากับดูแล
สํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ โดยเฉพาะการอบรมครูผูสอนลูกเสือ
เพื่อใหกิจกรรมดังกลาวสงเสริมการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตอยางถูกตองและมั่นคง                   

 ประธาน กลาววาปจจุบันกิจการลูกเสือไดรับการฟนฟูอยางมาก โดยไดมีการยก
รางพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. .... ข้ึนใหม เพื่อทําใหกิจการลูกเสือกลับมามีบทบาท
สําคัญในกระบวนการพัฒนาเยาวชน เพราะการอบรมลูกเสือจะเนนการปลูกฝงเรื่องความ
ซื่อสัตยเปนหลัก และเชื่อมั่นวาความซื่อสัตยเปนรากฐานที่สําคัญของการเกิดสันติสุขใน
สังคม  โดยในชวงปดเทอมภาคฤดูรอนนี้ จะมีการพัฒนาเยาวชนทั้งหมดเกือบ ๑ ลานคน 
ทั่วทุกภูมิภาคไมใชเฉพาะภาคใตเพียงอยางเดียวเทานั้น  โดยใชวิธีการของคายประเภท
ตางๆ เนนคายลูกเสือและเนตรนารีเปนหลัก   และเมื่อรางพ.ร.บ.ลูกเสือเสร็จเรียบรอยแลว 
จะมีการดําเนินการเรื่องกิจการลูกเสืออยางตอเนื่อง โดยจะนําพระราชดําริเกี่ยวกับการ
ปฏิรูปกิจการลูกเสือของรัชกาลที่ ๖ กลับมาใชในวงการศึกษาใหมากขึ้นกวาเดิม 



 ๑๒
นายสุวัฒน  เงินฉํ่า มีความเห็น ๒ ประการ คือ การนํากิจการลูกเสือไปเปนสวน

หนึ่งในการพัฒนาการศึกษาในภาคใตควรมีการปรับใหเขากับสภาพและขนบธรรมเนียม
ประเพณีของภาคใต  และควรมีการอบรมวิทยากรระดับสูงนอกเหนือจากผูบริหารเขตพื้นที่
การศึกษาและครูเพื่อทําใหมีผูนําทางดานลูกเสือมากขึ้น  

นายสมนึก  พิมลเสถียร มีความเห็นวาขอเสนอแนะที่ไดจากผูเขารวมสัมมนาฯ 
หลายเรื่องเปนเรื่องที่ตองดําเนินการโดยเรงดวน และควรพิจารณาวิธีดําเนินงานอยาง
ละเอียดและชัดเจน พรอมทั้งจัดลําดับความสําคัญ โดยเห็นวาเรื่องที่มีความสําคัญมากคือ 
ความตองการวิชาชีพพยาบาล  และกองทุนเงินเพิ่มพิเศษ ซึ่งขอใหพิจารณางบประมาณ
สําหรับดําเนินการพรอมกันไปดวย  

นายทองอยู แกวไทรฮะ มีความเห็นวานอกเหนือจากขอเสนอแนะที่ควรให
ความสําคัญกับโรงเรียนเอกชนประเภทการศึกษาสายสามัญศึกษาแลว ควรใหความสําคัญ
กับการศึกษาสายอาชีพดวย  เพราะหลังจากเสร็จภารกิจทางดานศาสนาแลวเยาวชนใน
ภาคใตจะมีเวลาวาง ถาสามารถทําใหเยาวชนมีอาชีพ โดยมีการฝกสอนอาชีพที่สอดคลอง
กับพื้นที่และศาสนา  จะทําใหใชเวลาไปกับการประกอบอาชีพและการมีงานทํา รวมทั้งมี
รายไดมากขึ้น ดังนั้นสถานศึกษาจึงควรใหความสนใจกับเรื่องอาชีพ จะเปนการชวยผอน
คลายสถานการณความรุนแรงที่เกิดขึ้นไดมาก 

 นายวิศิษฐ ศรีวิชัยรัตน เห็นวาขอเสนอแนะที่ไดจากการสัมมนาระดมความคิดเห็น
ที่มีความสําคัญมาก คือเรื่องการใหการศึกษากับการมีงานทําตามความตองการของ
ทองถิ่น โดยเฉพาะอยางย่ิงโรงเรียนที่สอนศาสนาอยางเดียว ควรมีการเรียนทั้งวิชาสามัญ
หรือวิชาชีพ รวมทั้งควรมีการบูรณาการการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษานอก
ระบบ เพื่อใหผูเรียนสามารถนําไปประกอบอาชีพได  

นายชิงชัย หาญเจนลักษณ เห็นดวยกับเรื่องการฝกอาชีพและการมีงานทําวาขณะนี้ 
รัฐบาลไดจัดให ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตกับบางอําเภอของจังหวัดสงขลา เปนเขตลงทุน
พิเศษ  โดยจะมีผูสนใจไปลงทุน จึงควรพิจารณาแนวทางเพื่อทําความรวมมือกับ
ภาคเอกชนโดยเฉพาะกับสภาอุตสาหกรรมและหอการคา เพื่อสามารถผลิตแรงงานให
สนองตอบความตองการของภาคเอกชน และเปนการสรางอาชีพและรายไดใหกับ
ประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต   

นายอําพล  จินดาวัฒนะ  มีความเห็นวา การสงเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  
ยุวกาชาด และกีฬา ควรเนนการปลูกฝงจิตอาสาสมัครและจิตอาสา ซึ่งเปนหลักการที่
สําคัญของกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และกีฬา เปนการฝกใหคิดถึงผูอื่น และรูจกั



 ๑๓
เสียสละเพื่อผูอื่น โดยตองระมัดระวังการสอนที่ติดยึดกับรูปแบบ เครื่องแบบ และระบบที่
มุงเรียนเพื่อใหไดคะแนน แตไมสามารถนําไปใชในชีวิตจริงได  

นอกจากนี้ ไดชี้แจงขอมูลเพิ่มเติมของขอเสนอเกี่ยวกับการใหสถาบันการศึกษาใน
พื้นที่ที่มีศักยภาพ รวมผลิตกําลังคนสาขาขาดแคลนวา ขณะนี้ ศอ.บต.กําลังดําเนนิโครงการ
พิเศษรวมกับกระทรวงสาธารณสุขผลิตพยาบาลโดยคัดเลือกคนในพื้นที่มาผลิตในวิทยาลัย
พยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ เพื่อสงกลับไปทํางานในภูมิลําเนาเดิม มี
เปาหมาย ๓,๐๐๐ คน  (ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต)  

ประธาน ชี้แจงวากระทรวงศึกษาธิการจะนําขอเสนอแนะและความคิดเห็นที่ไดจาก
การสัมมนาระดมความคิดเห็นมาสังเคราะหและจัดทําแผนในลักษณะเชื่อมโยง โดยวิธีการ
คือ แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษใน
จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งประกอบดวยผูแทนจากทุกภาคสวนทั้งจากระดับทองถิ่น ผูนํา
ทางศาสนา และภาคเอกชน เขามารวมจัดทําแผนยุทธศาสตรดังกลาว และอาจจะตอง
นําเสนอตอคณะรัฐมนตรี เนื่องจากรัฐบาลใหความสําคัญกับเรื่องการแกไขปญหาภาคใตใน
ระยะยาว และเห็นวาการศึกษาสามารถทําใหสังคมสมานฉันท และอยูรวมกันอยางสันติสุข
ได  รวมถึงการศึกษายังเปนปจจัยเกื้อหนุนตอการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจของภาคใตดวย 
และเมื่อสามารถแกปญหาเฉพาะหนาเรื่องความไมสงบเรียบรอยที่ เกิดขึ้นไดแลว 
การศึกษาก็จะเขาไปเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาคูขนานกับดานอื่นๆ ตอไป  

 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ โดยขอใหรับขอสังเกตเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภาการศึกษา
ไปพิจารณาดําเนินการ  โดยกระทรวงศึกษาธิการจะเสนอคณะรัฐมนตรีแตงตั้ ง
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อ
รวบรวมขอคิดเห็น และสังเคราะหขอมูลจากแหลงตางๆ จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
การศึกษา โดยใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม เพื่อใหการศึกษาสามารถเปนปจจัย
เกื้อหนุนที่สําคัญในการแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตตอไป 
  
ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเพื่อพิจารณา :  ขอเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการ

ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ 
ผูชวยเลขานุการ (รองเลขาธิการสภาการศึกษา นางสิริพร บุญญานันต) รายงานวา

ขอเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของ
ประเทศ มีความเปนมาสืบเนื่องจากคณะกรรมการสภาการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่  



 ๑๔
๓/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๘ ไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา
ดานวิจัย ติดตามและประเมินผล พิจารณาจัดทําระบบการติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาระดับประเทศ  จึงไดจัดทําโครงการวิจัยพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาของประเทศ โดยไดรับความรวมมือจากคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมี  ศาสตราจารยศิริชัย กาญจนวาสี ผูอํานวยการศูนยทดสอบและประเมิน
เพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ เปนหัวหนาโครงการ  และขณะนี้ คณะนักวิจัยได
ดําเนินการวิจัยเอกสารเกี่ยวกับระบบการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของ
นานาประเทศ และวิจัยพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของ
ประเทศ พรอมทั้งเสนอระบบการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศที่พึง
ประสงค และยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของ
ประเทศเสร็จเรียบรอยแลว  

นายชิงชัย หาญเจนลักษณ ประธานอนุกรรมการสภาการศึกษาดานวิจัย ติดตาม
และประเมินผล ชี้แจงเพิ่มเติมวาการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศในลักษณะ
การติดตาม (evaluative monitoring) เปนเรื่องที่มีความสําคัญ เนื่องจากจะใหขอมูลที่เปน
ประโยชนในการปรับปรุงแกไขสภาพการณในการดําเนินงานหรือสถานการณไดอยางทันการณ  
ซึ่งจะชวยใหการจัดการศึกษาของประเทศประสบความสําเร็จไดมากย่ิงข้ึน  โดยเฉพาะอยางย่ิง 
ระบบการบริหารงานสวนใหญในปจจุบันเปนแบบเมตริกซที่ตองมีการประสานและแกไข
ปญหารวมกัน  ดังนั้นการติดตามประเมินผลจะสามารถทําใหนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุง
แกไขสถานการณไดอยางทันการณ  

จากนั้น ศาสตราจารยศิริชัย กาญจนวาสี ไดนําเสนอสาระสําคัญของการศึกษาวิจัย
เรื่องขอเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของ
ประเทศสรุปวา ระบบติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาเปนกลไกสําคัญในการบริหารจัด
การศึกษายุคใหม เพื่อที่จะทําใหการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
คนสวนใหญพอใจ งานวิจัยนี้ ประกอบดวยวัตถุประสงค ๓ ประเด็น สวนวิธีดําเนินการวิจัย
แบงเปน ๓ สวน คือ การวิจัยเชิงเอกสาร ซึ่งจะมีรายงานการวิจัยเอกสารของนานาประเทศ 
งานวิจัยเชิงสํารวจเพื่อศึกษาสภาพปญหาของระบบการติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาของประเทศ และการยกรางระบบติดตามประเมินผลที่พึงประสงคของประเทศ
ไทย สําหรับผลการศึกษาปรากฏดังนี้  

การวิจัยเอกสาร : ผลการสังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับระบบการติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของนานาประเทศ สรุปวามีขอดี คือ นโยบายการติดตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษาของนานาประเทศมีเอกภาพและทิศทางที่ชัดเจน องคกรที่ทํา
หนาที่ติดตามประเมินผลลวนเปนองคกรที่มีความเชี่ยวชาญ มีความเปนอิสระในการ
ดําเนินงาน มีเครือขายการเก็บขอมูล การกระจายอํานาจของการติดตามประเมินผล มีการ



 ๑๕
นําระบบเทคโนโลยีสารเทศมาใชในการบริหารจัดการ มีระบบการตรวจสอบถวงดุล สวน
ขอดอยที่พบ คือเปนระบบผูเชี่ยวชาญ ที่ใชงบประมาณคอนขางสูง และจะมีปญหาการ
ประสานงานในบางจุด    

การวิจัยเชิงสํารวจ : ผลการติดตามสภาพการประเมินผลในประเทศไทย จากการ
เก็บรวบรวมขอมูลหนวยงานที่เกี่ยวของ สรุปไดวา จุดเนนของการติดตามประเมินผลการ
จัดการศึกษาของหนวยงานตางๆ มีความแตกตางกัน และใหระดับความสําคัญของการ
ดําเนินงานติดตามประเมินผลแตกตางกัน บางหนวยงานจะใหความสําคัญกับผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ บางหนวยงานใหความสําคัญกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผูเรียนตาม ๘ กลุมสาระการเรียนรู  สวนรูปแบบของการบริหารจัดการติดตาม
ประเมินผลที่พบมาก คือการจัดการกันเองภายในหนวยงานหรือมีหนวยงานในสวนกลาง
ดําเนินงานเองในทุกขั้นตอน  มีสวนนอยที่วาจางผู เชี่ยวชาญจากภายนอกเขามา
ดําเนินการในบางขั้นตอนของการติดตามประเมินผล รูปแบบการมีสวนรวมที่พบมากที่สุด
คือ ในแตละสํานักที่ดําเนินการติดตามประเมินผล สวนใหญแบงเปนกลุมงาน และ
มอบหมายความรับผิดชอบเฉพาะ เชน การสรางคูมือ การติดตามประเมินผล การจัดทํา
รายงาน  

จุดเดนที่พบรวมกันคือ หนวยงานสวนใหญจะมีผูรู ผูเชี่ยวชาญกระจายอยูในเรื่อง
ตางๆ และบุคลากรสวนใหญมีความกระตือรือรน พรอมที่จะพัฒนาความรู ความสามารถ 
เพื่อทําหนาที่ใหบรรลุเปาหมายอยางเต็มที่ สวนจุดออนที่พบคือ มีปญหาเรื่องการทํางาน
เปนทีม หรือการประสานทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน การพัฒนาระบบสารสนเทศ
รวมกัน ซึ่งเปนจุดออนสําคัญ เนื่องจากขณะนี้ระบบตางๆ ยังไมเกื้อกูลเชื่อมโยงที่จะทําให
เกิดผลประโยชนในภาพรวมของประเทศ และเปาหมายของการติดตามประเมินผลก็ยังไม
สามารถชี้ทิศทางที่ชัดเจน    

จากผลการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดเสนอใหมีระบบการติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาที่พึงประสงคในลักษณะระบบกลางของการติดตามประเมินผลที่มีมาตรฐานใน
ระดับสากล สามารถใชติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  เปนระบบที่มีเอกภาพในทิศทางและมาตรฐานการติดตาม รวมทั้งมีความ
คลองตัว สามารถประสานงานบริหารจัดการการเก็บขอมูลตามมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันได
ทั้งภายในและระหวางหนวยงาน เพื่อประโยชนในการใหไดสารสนเทศการตัดสินใจเชิง
นโยบายของหนวยงานและประเทศได โดยมีพันธกิจหลัก ๕ ดาน ไดแก ๑) ออกแบบระบบ
การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ  ๒) พัฒนามาตรฐาน ตัวชี้มาตรฐาน
กลาง และวิธีบริหารจัดการการติดตามประเมินผลของประเทศ  ๓)พัฒนาระบบสารสนเทศ



 ๑๖
และฐานขอมูลที่สามารถเชื่อมโยงกันได ๔) กําหนดระบบประเมินที่สามารถใชเปนขอมูล
ยอนกลับระหวางการติดตามประเมินผล และ ๕) จัดทํารายงานการประเมินผลทั้งใน
หนวยงานระดับประเทศที่สนองความตองการใชของผูบริหาร  

ยุทธศาสตรของการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของ
ประเทศที่เปนขอเสนอจากงานวิจัย คือ  ๑) จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาแหงชาติ โดยมี ๒ ทางเลือก ทางเลือกที่หนึ่ง จัดตั้งคณะกรรมการ
ข้ึนใหม ทางเลือกที่สอง ปรับบทบาทและภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการโดยให รมว.ศธ.เปนประธาน  
๒) แตงตั้งอนุกรรมการดําเนินงานติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาแหงชาติโดย
คณะกรรมการนโยบายฯ ทําหนาที่นํานโยบายและแผนการติดตามประเมินผลการจัดการ 
ศึกษาของประเทศมาดําเนินการ ประสานงานกับหนวยงานทั้งในและนอกสังกัดใหปฏิบัติการ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตามมาตรฐาน ตัวบงชี้กลาง ตัวบงชี้เฉพาะของ
หนวยงาน รวมทั้งพัฒนาคูมือการปฏิบัติการ  ๓) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจโดย
คณะกรรมการนโยบายฯ ทําหนาที่พัฒนาองคประกอบสําคัญทางเทคนิคของระบบติดตาม
และประเมินผล ๔) ใหสํานักติดตามและประเมินผลของทุกสังกัดที่เกี่ยวของรวมกันกําหนด
แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ และปฏิทินการปฏิบัติงาน ๕)ใหมีสํานักงานกลางเปนสํานัก
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาภาพรวมของประเทศ ทําหนาที่รับผิดชอบระบบ
สารสนเทศกลาง จัดทําแบบฟอรมรายการขอมูลกลางจัดสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
เก็บรวบรวมขอมูล ๖) สํานักติดตามและประเมินผลของหนวยงานหลักที่เกี่ยวของกับการ
จัดการศึกษา ไดแก สพฐ. สอศ. สกอ. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และกรุงเทพมหานคร 
ทําหนาที่ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษาภายในของหนวยงาน  ๗) ใหหนวยงานที่
เกี่ยวของนําผลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาไปใชเพื่อการตัดสินใจและ
แกไขปญหาการจัดการศึกษาของหนวยงาน และ ๘) หนวยงานที่เกี่ยวของจัดทํารายงานผล
การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของแตละหนวยงาน และสํานักงานกลางจัดทํา
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ และเผยแพรแก
สาธารณชน 
 นายชิงชัย หาญเจนลักษณ กลาวเพิ่มเติมวาคณะกรรมการนโยบายระดับชาติจะ  
ตองพิจารณาเรื่องระบบการติดตามใหชัดเจนเพื่อไมใหซ้ําซอนกับการประเมินผล โดยมี
แนวทางสําคัญ ๓ ประการ  คือ ๑)พิจารณากําหนดแนวทางการติดตามประเมินผลให
ชัดเจน และจัดทําคูมือเพื่อเปนแนวปฏิบัติ ๒) วิเคราะหขอมูลจากระบบสารสนเทศไปใช
ประโยชน และ ๓)จัดทํากรอบเวลาในการดําเนินงานติดตามประเมินผล ซึ่งจะตอง
ดําเนินการอยางรวดเร็วเพื่อสามารถแกไขปญหาหรือสถานการณไดทันการณ และหากที่
ประชุมเห็นดวยกับการมีคณะกรรมการนโยบายติดตามและประเมินผลการศึกษาแหงชาติ 



 ๑๗
จะตองพิจารณาแนวทางทั้ง ๓ แนวทางและจัดทําใหเปนระบบ โดยอาจจะนําขอมูล
รายละเอียดที่ศาสตราจารยศิริชัย กาญจนวาสี ดําเนินการศึกษามาปรับปรุงตอไป  

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ ๔)  
 

การพิจารณา 
 ที่ประชุมไดอภิปรายกันอยางกวางขวาง  โดยมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

ศาสตราจารยยงยุทธ  ยุทธวงศ  มีความเห็น ๓ ประการดังนี้ 
๑)  การเสนอระบบการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ตองคํานึงถึงระบบที่

เกี่ยวของ คือระบบการประเมินผลการศึกษาซึ่งดําเนินงานโดยสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ดวย เนื่องจากผลการศึกษาในสหรัฐอเมริกา 
สหราชอาณาจักรอังกฤษ และนิวซีแลนด พบวาทั้งสองระบบดําเนินการในลักษณะคูขนาน
กัน  และการเสนอใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายติดตามและประเมินผลการศึกษา
แหงชาติ  ควรพิจารณาเรื่องการจัดโครงสรางการดําเนินงานที่อาจมีบทบาทหนาที่ซ้ําซอน
กับหนวยงานเดิมที่มีอยูแลว  

๒) เปาหมายของโครงการคือการประเมินระบบการจัดการศึกษา ไมใชประเมิน
ระบบการศึกษา จึงควรดําเนินการพัฒนาตัวชี้วัดระดับมหภาค  

๓) ควรจัดใหมีการนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญ/เรงดวนที่เปนประเด็นปญหา
วิกฤติทางการศึกษาจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการประชุมสภาการศึกษาเปนครั้งคราว
โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับระบบประเมิน เชน กรณี Robbins Reports ในสหราชอาณาจักร
อังกฤษที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาในประเทศอังกฤษอยางมาก   

ศาสตราจารยสุมน  อมรวิวัฒน  มีความเห็นวาเปนรายงานการศึกษาวิจัยที่มี
กระบวนการวิจัยและผลการวิจัยชัดเจนพรอมทั้งใหขอเสนอแนะเพื่อการดําเนินงานตอ แต
การนําไปปฏิบัติขอใหคํานึงถึงความซ้ําซอนของระบบการประเมิน เนื่องจากปจจุบันมีการ
ประเมินหลายระดับ เชน การดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ที่มีรูปแบบสวนใหญเปนลักษณะ
ของการจัดประชุมเพื่อรายงานผลการดําเนินงานประจําของการตรวจราชการ และยังไม
ชัดเจนในเรื่องการดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ เห็นดวยกับขอเสนอที่
เนนในเรื่องระบบการติดตามซึ่งจะตองมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน และเห็นดวยกับ 
ยุทธศาสตรที่ ๑ ทางเลือกที่สอง ที่จะใหมีการปรับบทบาทและภารกิจของคณะกรรมการ
ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ แตเสนอวา



 ๑๘
ควรปรับรื้อระบบเพื่อสรางระบบการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศที่
ไมใชลักษณะหนวยบนไปประเมินหนวยลาง     

นอกจากนั้น เห็นควรใหมีมาตรฐานตัวชี้วัดกลางที่มีความยืดหยุนหลากหลาย
สามารถปรับใหสอดคลองกับอัตลักษณของการจัดการศึกษา โดยการติดตามควรมีลักษณะ
กระจายอํานาจที่คํานึงถึงประสิทธิภาพของเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนหนวยบริหาร
การศึกษาสังกัดหนวยงานอื่นๆ เพื่อใหครอบคลุมทุกองคกรหลักและหนวยงานภายนอก  

รองศาสตราจารยไพฑูรย สินลารัตน มีความเห็น ๓ ประการ ดังนี้ 
๑) ระบบการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศที่เสนอ ควรให

ความสําคัญกับผูที่ไดรับผลจากการจัดการศึกษาโดยใหประชาชนเขามามีสวนรวม  
มากกวาการดําเนินการเฉพาะในวงราชการ และเห็นวาสิ่งที่จําเปนที่สุดคือวิธีการที่จะทําให
รูวาประชาชนทั่วไป มีความพอใจในผลการจัดการศึกษามากนอยแคไหน และมีความ
ตองการไปในทิศทางใด  ฉะนั้นหากเปนไปไดการศึกษาควรคํานึงถึงผูรับประโยชนคือ
ประชาชน รวมทั้งศึกษาแนวทางของระบบการประเมินที่เอกชนดําเนินการดวย    

๒) การประเมินผลมีเปาหมายหลักเพื่อนําผลที่ไดไปใชใหเกิดประโยชนและเกิดการ
พัฒนา แตการกําหนดภาพรวมคือแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายระดับชาติ จะสงผลเฉพาะ
ระดับองคกรหลัก ไมมีผลไปสูการปฏิบัติมากนัก จึงเสนอใหจัดระบบการติดตาม
ประเมินผลที่ครอบคลุมถึงระดับลาง คือระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับโรงเรียนดวย 
เพราะวาจะเปนผูไดรับผลกระทบจากการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา   
 ๓) เห็นดวยกับองคประกอบของคณะกรรมการ  แตควรเพิ่มผูปฏิบัติเขาไปดวย  
และเห็นวารูปแบบการดําเนินงานของคณะกรรมการที่เสนอสวนใหญจะมีเปาหมายที่
กระบวนการและขั้นตอนในการประเมินมากกวาผลที่ไดรับ ยังไมไดคํานึงถึงวาผลที่ไดจะ
นําไปสูการเปล่ียนแปลงสังคมประเทศชาติเพียงใด ระบบและกระบวนการที่เปนอยูจะ
สามารถนําไปสูผลที่ไดมากนอยแคไหน   

นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา เสนอวาควรจะนําวิธีการติดตามประเมินผลที่
ภาคเอกชนใชในการดําเนินงาน เชน วิธีการประเมินของสหรัฐอเมริกาที่เรียกวาการ
ประเมินโดยควบคุมตนเอง (Control Self Assessment : CSA) และมีขอเสนอวาสกศ.อาจ
ศึกษาแนวทางการใชวิธีการประเมินแบบ CSA กับภาคเอกชน เชน บริษัทปูนซีเมนตไทย 
รวมถึงการนําพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่รับสั่งใหคิดเชิงภาพรวม 
(macro) แตดําเนินการในระดับยอย (micro) มาใช และควรนําไปทดลองดําเนินการใน
หนวยงานที่เห็นดวยและพรอมรับการเปลี่ยนแปลง เมื่อเกิดผลเปนรูปธรรมจึงนําไปขยาย
ผลตอ 



 ๑๙
นายอําพล  จินดาวัฒนะ มีความเห็นวาระบบการติดตามประเมินผล ควรมี

เปาหมายเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน ไมใชลักษณะเพียงเพื่อรูผลการประเมินอยางเดียว  
และเห็นวาอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการนโยบายติดตามประเมินผลแหงชาติที่เสนอ ยัง
ไมไดนําไปสูเปาหมาย เปนเพียงการกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา รวมทั้งออกแบบรูปแบบ ประเด็นมาตรฐาน ตัวบงชี้ 
ฐานขอมูล วิธีการดําเนินงาน  รวมถึงการแตงตั้งอนุกรรมการ จึงเปนการดําเนินงานเพื่อ
พัฒนาระบบการกํากับติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา  ซึ่งนับวาเปนกลไกใหม แตยัง
ทําอยูภายใตระบบการศึกษาเดิม ผลที่จะเกิดขึ้นคือจะไดกองเอกสารและขอมูลมากมาย 
แตการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นนอยมาก   

ดังนั้น เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางเปนรูปธรรม  จึงเสนอวาควรจะออกแบบ
กลไกในลักษณะคณะกรรมการติดตามประเมินผลเพื่อการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษา 
(commission of monitoring evaluation for change) โดยมีผูทรงคุณวุฒิและองคความรู
จากภายนอก  มีลักษณะเปนองคกรอิสระ (autonomous special mechanism) ไมควรเปน
ระบบราชการแบบเดิม มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ รวมทั้งให
ภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาระบบ  และตองกําหนดเปาหมายเพื่อการ
เปล่ียนแปลง โดยการเปลี่ยนแปลงตองเกิดขึ้นทั้งในระดับใหญและระดับยอย ข้ึนอยูกับการ
มุงเนนวาตองการเนนที่ระดับใด   

นายสมนึก  พิมลเสถียร  เห็นดวยในหลักการของความพยายามจะพัฒนาใหเกิด
ระบบการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ  และส่ิงสําคัญที่สุดคือการ
ออกแบบระบบที่มีความเชื่อมโยงกันทุกระดับ โดยกําหนดตัวชี้วัดระดับบนที่จะตอง
ถายทอดลงมาถึงระดับลาง และเห็นดวยกับการมีระบบการติดตามประเมินผลเพื่อนําไปสู
การเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงควรพิจารณาแนวทางและวิธีการที่จะนําขอมูลที่ศึกษาไวแลวไป
ดําเนินการตอ โดยเฉพาะกรณีศึกษาจากหลายประเทศ ควรจัดทําเปนรายงานสาธารณะ 
เพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในการระดม การใช และการสนับสนุนทรัพยากร  

นอกจากนี้ มีความเห็นเพิ่มเติมวาในการประเมินผลมีความเสี่ยงหลัก ๔ ประการ 
คือ ๑) สําเร็จตามนโยบายและยุทธศาสตรที่กําหนดไวหรือไม ๒) กระบวนการดําเนินงาน
นําไปสูความสําเร็จไดหรือไม  ๓) มีการบริหารจัดการสอดคลองกันหรือไม และ ๔) คุมคา
ทรัพยากรที่จัดไวสําหรับระบบตางๆ หรือไม   

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายชินภัทร ภูมิรัตน) มีความเห็นวาตัวบงชี้ของ
ระบบการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ ที่ควรนําเสนอมี ๓ ลักษณะ 
ดังนี้  ๑) ตัวบงชี้ที่สะทอนสถานภาพระบบการศึกษาของประเทศ ซึ่งเห็นวาหนวยงาน



 ๒๐
กลางที่จะเปนผูประสานเรื่องระบบขอมูลและเปนตัวแทนของประเทศไทยในการรายงานกับ
องคกรตางประเทศ เชน ยูเนสโก ควรจะเปน สกศ.  ๒) ตัวบงชี้เกี่ยวกับความกาวหนาใน
การดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีกลไกคือการประชุม
ระหวางผูบริหารองคกรหลักและองคกรในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อรายงาน
ความกาวหนาในการดําเนินงานอยูแลว  และขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการไดจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ และมีตัวบงชี้ที่ไดพัฒนาขึ้น โดยกําหนดใหมีการรายงานในลักษณะ
ตอเนื่อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ สะทอนนโยบายที่ชัดเจน และสามารถรายงานเพื่อปรับแก
กลยุทธตางๆ ไดอยางทันการณ และเห็นวาหนวยงานที่ควรเปนผูรับผิดชอบในสวนนี้คือ 
สป.ศธ.  ๓) ตัวบงชี้ประเภทที่เปนการจัดทํารายงานเฉพาะกิจจากนักวิชาการอิสระหรือ
องคกรภายนอก ในลักษณะ white paper หรือ special report เชน กรณีที่สหราชอาณาจักร
อังกฤษดําเนินการ  ในสวนนี้สกศ.อาจจัดสรรงบประมาณสวนหนึ่งเพื่อดําเนินการจัดทํา
รายงานเฉพาะกิจเกี่ยวกับเรื่องที่มีความสําคัญเรงดวนและที่กําลังเปนปญหาวิกฤติของ
ประเทศ ซึ่งถาสามารถแบงความรับผิดชอบกันจัดทําตัวบงชี้อยางชัดเจนและรวมมือกันก็
จะสามารถเดินหนาตอไปได   

ศาสตราจารยสมหวัง  พิธิยานุวัฒน มีความเห็นวาจากนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  
ไดมีการดําเนินการเกี่ยวกับการกํากับติดตามประเมินผลการจัดการศึกษามาโดยตลอด  
โดยการปฏิรูปการศึกษาทุกระดับใชขอมูลที่ไดจากการประเมินตนเองเปนฐาน แตไม
ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานตามบทบาทหนาที่และการนําไปสูการปฏิบัติ ดังนั้น
เห็นวาปญหาไมใชอยูที่การมีคณะกรรมการนโยบายติดตามและประเมินผลการศึกษา
แหงชาติ แตอยูที่วิธีการที่จะทําใหประสบความสําเร็จ ซึ่งจากการพิจารณารายงานฉบับนี้ 
เห็นวายังมีความไมชัดเจนที่จะทําใหเกิดผลเปนรูปธรรม  และเห็นวาควรตองปรับปรุง
ระบบบริหารในปจจุบันตั้งแตระดับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาและองคกรหลัก ใหมี
การติดตามประเมินผลในลักษณะขององคการมหาชนเชนเดียวกับที่สมศ.ดําเนินการ คือ
ตองมีการรายงานผลการดําเนินงานและผลการใชงบประมาณตอกรรมการบริหารทุกเดือน 
ซึ่งโดยขอเท็จจริงมีกรรมการลักษณะนี้อยูแลว  เชน ระดับสถานศึกษา คือ คณะกรรมการ
สถานศึกษา แตปญหาคือวิธีการที่จะทําใหคณะกรรมการสถานศึกษาดําเนินงานตาม
บทบาทหนาที่ที่กําหนดไวมาตรา ๔๐ ของพ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ ที่
กําหนดใหกรรมการสถานศึกษาตองมีหนาที่ในการ monitor ซึ่งภาษาทางกฎหมายใชคําวา 
“กํากับ” และควรตองพิจารณาความหมายของคําตางๆ เชน กํากับ สงเสริม  ติดตามและ
ประเมินใหถูกตองและชัดเจนดวย ดังนั้นโจทยที่สําคัญคือ ทําอยางไรใหระบบที่มีอยูแลว 
นําไปสูการปฏิบัติไดจริงในทุกระดับการศึกษา และในระดับองคกรหลักทุกแหงดวย  



 ๒๑
ทั้งนี้ ไดยกตัวอยาง กรณีสํานักงานกพร.ที่มีความกาวหนาในการดําเนินงาน

ติดตามประเมินผลอยางมาก โดยกพร.ไดทดลองใชระบบการรายงานการติดตาม
ประเมินผลทางอิเล็กทรอนิกส (E-SAR) ในมหาวิทยาลัย โดยกําหนดใหมีการรายงาน
ประจําทุก ๓ เดือน โดยขอใหมหาวิทยาลัยทําในลักษณะงานปกติ  เสนออธิการบดีและ
กรรมการบริหารเพื่อทําหนาที่กํากับติดตาม  และกลาววาสาเหตุสําคัญที่ทําใหการ
ดําเนินการกํากับติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาไมสําเร็จตามแนวทางของการปฏิรูป
การศึกษา เนื่องจากผูบริหารไมใหความสําคัญ เพราะการกํากับติดตามเกี่ยวของกับ
ผูบริหารโดยตรง  ดังนั้นหลักสูตรอบรมผูบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะจัดขึ้น ควร
เนนเรื่องการกํากับติดตามดวย และไมควรแยกเรื่องการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมิน
ออกจากกัน  

นอกจากนี้ เห็นวาควรปรับฝายเลขานุการ เพราะฝายเลขานุการควรเปนตัวแทน
จากฝายตางๆ ที่มีบทบาทหนาที่ในการนําผลการติดตามประเมินไปสูการปฏิบัติ และจาก
การที่มีโอกาสไดเสนอความเห็นตอนที่มีการทบทวนขอเสนอโครงการวิจัยพัฒนาระบบการ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศวา  ปญหาไมไดเกิดจากระบบ
โครงสราง แตอยูที่วิธีการที่จะทําใหเกิดผลในทางปฏิบัติ  ซึ่งควรปรับปรุงบทบัญญัติที่
กําหนดไวในมาตรา ๔๘ ของ พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ใหทุกองคกรหลัก 
และองคกรทางการศึกษาทุกระดับ รวมถึงกระทรวงศึกษาธิการ จัดทํารายงานประเมินตนเอง
เปนรายงานประจําป เพื่อเปนตัวอยางใหสถานศึกษา ในลักษณะเชนเดียวกับที่สมศ.
ดําเนินการมาโดยตลอด  คือจัดทํารายงานประจําปเปนลักษณะของรายงานการประเมิน
ตนเองที่มีการตรวจบัญชี มีการตรวจสอบ มีการประเมินทางฝายบริหาร โดยกําหนดใหมี
การรายงานทุกไตรมาส  

สวนการประเมินดวยวิธีการของ CSA มีความเห็นวาเปนการดําเนินงานตามมาตรา 
๔๙ ของพ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ อยูแลว จึงเสนอวาควรมีการดําเนินการใน
ลักษณะ E-SAR เชนเดียวกับที่สํานักงาน กพร.กําลังดําเนินการ ดังนั้นจึงขอเสนอใหตรง
ประเด็นวาทําอยางไรจึงจะทําใหระบบที่มีอยูแลวนําไปปฏิบัติไดดีที่สุด  

นายชิงชัย  หาญเจนลักษณ มีความเห็นเพิ่มเติม ๒ ประการ ดังนี้ 
๑)  การประเมินผลที่นําเสนอนี้เปนลักษณะของการกํากับติดตาม (monitoring)  

ไมใชลักษณะประเมินอยางเดียว (evaluation)  เพราะการกํากับติดตามกับการประเมินผล
มีวิธีการที่แตกตางกัน  โดยการประเมินผลจะเนนที่ผลผลิต (output) ผลลัพธ (outcome)  
และผลกระทบ (impact) หลังจากดําเนินการเสร็จสิ้น ซึ่งบางครั้งผลที่ไดอาจจะลาชา ไม 
ทันการณ สวนการติดตามเปนการแนะนําไมใชควบคุมหรือวัดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และจะ



 ๒๒
เนนเรื่องกระบวนการ (process) เชน มีการดําเนินงานตามที่โครงการกําหนดหรือไม เปาหมาย
ถูกตองหรือไม ผูที่ควรไดรับประโยชนไดรับประโยชนแลวหรือไม หากพบขอบกพรอง 
สามารถแนะนําแกไขได และเห็นดวยที่จะใหมีการนิยามความหมายคําวา กํากับ ติดตาม 
แนะนํา และประเมินผลใหชัดเจน เพื่อไมใหเกิดความสับสนในการดําเนินงานตอไป  
 ๒) การใหระดับทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการกํากับติดตามประเมินผลเปน
เปาหมายของการดําเนินการอยูแลว ถาพิจารณาระดับนโยบาย ฝายเลขานุการควรเปน 
สกศ .แตถ า เปนเรื่ องการตรวจสอบ  (audit) ก็จะไปอยูสํ านักตรวจราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นขอเสนอเพื่อการดําเนินการตอไป คือการเสนอภาพ
องคประกอบของคณะกรรมการ  สวนการจัดทําระบบการกํากับติดตามประเมินผลการจัด
การศึกษา เห็นวาควรนําไปปรับปรุงและนํามาเสนออีกครั้ง  และเห็นดวยกับวิธีการ
ประเมินตนเองโดยการควบคุม (CSA) ที่จําเปนตองมีการจัดทําระบบเหมือนกัน ไมใช
ประเมินตนเองและจัดทํารายงานไดเลย  เพราะปจจุบันวิธีการประเมินแบบ CSA เปน
วิธีการที่ภาคเอกชนนิยมใชกันมาก โดยเฉพาะบริษัทปูนซีเมนต ซึ่งสามารถนํามาปรับใช
กับระบบราชการได  จึงเห็นดวยที่จะเชิญผูแทนจากบริษัทปูนซีเมนตมาสาธิตและแนะนํา
การใชวิธีการประเมินดังกลาว  

นอกจากนี้ ยังเสนอวาเพื่อใหเกิดการขับเคล่ือนการดําเนินงานดังกลาว ที่ประชุม
ควรใหความเห็นชอบตามที่เสนอเพื่อเรงแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายการติตตามและ
ประเมินผลการศึกษาแหงชาติ โดยมี สกศ. เปนฝายเลขานุการ เพื่อคณะกรรมการจะไดไป
จัดทําระบบการติดตามและประเมินผลการศึกษาแหงชาติ  โดยใหภาคเอกชนเขามามีสวน
รวม  และมีการมอบหมายผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมารวมดําเนินการ นอกจากนั้น 
คณะกรรมการชุดนี้ควรมีบทบาทหนาที่ในการพิจารณามอบหมายผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
(outsourcing) และพิจารณาสรางภาระงานตามความสามารถ เพราะหนวยงานจะตองมี
หนวยงานกํากับติดตาม ซึ่งอาจขึ้นอยูกับผูบริหารระดับสูง จึงขอใหคณะกรรมการสภา
การศึกษาอนุมัติในหลักการตามที่เสนอ เพื่อสามารถแตงตั้งคณะกรรมการไปดําเนินการ 
และเพื่อการปรับปรุงระบบการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศและนํามา
เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีกครั้ง กอนนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบตอไป   

นายสุวัฒน เงินฉํ่า มีความเห็นวา บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการที่เสนอไวยังไม
ชัดเจน เนื่องจากระบบการกํากับติดตามประเมินผลถือเปนเครื่องมือการบริหาร ดังนั้นจึง
ควรกําหนดบทบาทหนาที่และวิธีการเพื่อสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน คือ
ปญหาดานบุคลากร งบประมาณ การบริหารจัดการ รวมทั้งกําหนดเปาหมายการ
ดําเนินงานใหชัดเจนมากขึ้น 



 ๒๓
นายชิงชัย  หาญเจนลักษณ  ชี้แจงวาคณะกรรมการที่เสนอไมไดทําหนาที่กํากับ

ติดตาม เพราะการกํากับติดตามตองอยูกับผูบริหาร ซึ่งปจจุบันมีการดําเนินการอยูแลว 
บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการชุดนี้คือการอนุมัติระบบซึ่งจะตองมีการไปศึกษาระบบ
โดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง  และระบบนี้จะตองเชื่อมโยงกับระบบในระดับทองถิ่น ซึ่งเปนสวน
ที่สําคัญมาก และเมื่อมีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศแลว 
คณะกรรมการชุดนี้อาจจะมีการประชุมปละครั้ง ซึ่งคงจะตองมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่ง แตในครั้งนี้ขอใหที่ประชุมรับในหลักการวาจะมี
ระบบการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศเกิดขึ้น โดยใหคณะกรรมการ 
นโยบายการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศตามที่เสนอมีบทบาทหนาที่
ในการอนุมัติระบบดังกลาวตอไป  

ประธาน สรุปวา ที่ประชุมมีความเห็นแบงเปน ๒ แนวทาง คือสวนหนึ่งเห็นวา
ระบบการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศมีอยูแลว และอีกสวนหนึ่งเห็นวา
ยังไมมี และเห็นควรใหมีกลไกขึ้นมาพัฒนาระบบใหเกิดขึ้น ซึ่งตามหลักการพ.ร.บ.
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดใหมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
จัดการศึกษา โดยกําหนดบทบาทหนาที่ขององคกรหลักไวชัดเจน  สภาการศึกษาก็มี
หนาที่ติดตามตรวจสอบประเมินผล องคกรหลักทุกองคกรก็มีหนาที่ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาในความรับผิดชอบของตนเอง  และกฎหมายกําหนดให
กระทรวงศึกษาธิการมีหนาที่ติดตามตรวจสอบประเมินผลการจัดการศึกษาองคกรหลัก ๕ 
แหง สวนกระทรวงศึกษาธิการจะมอบสกศ.หรือสป.ศธ. เปนอํานาจของกระทรวง แตใน
ขณะเดียวกันกฎหมายกําหนดใหองคกรหลักทุกองคกร เชน สพฐ. ก็ตองดําเนินการ
เกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบประเมินผล รวมทั้งสอศ. และ สกอ.ก็ตองดําเนินการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผล ทุกองคกรมีบทบาทหนาที่ดังกลาว  แตปญหาคือ ถากฎหมาย
กําหนดวาตองมีบทบาทหนาที่ในการติตตามประเมินผลการจัดการศึกษา ก็หมายความวา
เปนภาระหนาที่ของหนวยงาน หนวยงานก็จะตองมี ๒ สวน เพราะรูปแบบการบริหารของ
หนวยงานเปนการบริหารโดยองคคณะบุคคล  

 ดังนั้น ในทุกระดับจะมีการดําเนินงานโดยคณะบุคคล เชน สพฐ. มีคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษามีคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
มีคณะกรรมการสถานศึกษา หมายความวาในแตละระดับที่มีองคกร มีหนาที่ตามกฎหมาย
อยูแลว จะมีวิธีการอยางไรเพื่อนําไปสูการปฏิบัติได เชน สถานศึกษา จะมีวิธีการทําให
ระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาเกิดขึ้นที่ระดับที่สถานศึกษาได
อยางไร เปนเรื่องระหวางคณะกรรมการสถานศึกษากับผูบริหารสถานศึกษา และจาก



 ๒๔
ประสบการณตรงในการเปนประธานคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน มัธยมขนาด
กลางและขนาดใหญ ๒ แหง มีวิธีการในการติดตามประเมินผลโดยกรรมการสถานศึกษา
จะไมเขาไปแทรกแซง ทําหนาที่เชิงบริหาร แตจะเปนการกํากับ โดยบทบาทของผูกํากับ 
คือทําหนาที่ติดตามการดําเนินงานของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาควรติดตามการ
ดําเนินงานโดยการประชุมคณะกรรมการแตละครั้ง ในประเด็นดังนี้ ๑)การรับนักเรียน 
๒) งบประมาณของโรงเรียนทั้งในสวนที่ไดจากการเก็บคาเลาเรียน สวนที่ไดจาก
กระทรวงศึกษาธิการจัดให และสวนที่ตองจัดหาเอง โดยตองรายงานผลทุกป ๓)ผลการ
ประเมินคุณภาพของสมศ. และ ๔) อัตราการศึกษาตอของนักเรียน เปนตน  

สําหรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา กฎหมายกําหนดใหสมศ.เปน
ผูดําเนินการ และถาตองการใหเกิดผลในทางปฏิบัติ ควรจะตองกําหนดใหคณะกรรมการ
สถานศึกษามีหนาที่ในการติดตามตรวจสอบในฐานะผูกํากับ หรือในระดับเขตพื้นที่
การศึกษาก็ตองไปกําหนดใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามีหนาที่ติดตามตรวจสอบ
ประเมิน สวนในระดับชาติกฎหมายกําหนดไวหมดแลว สําหรับประเด็นติดตามประเมินผล
จะแบงเปน ๒ สวน คือ สวนที่องคกรสวนกลางตองรับทราบซึ่งเปนสวนของระบบ กับสวน
ที่องคกรแตละระดับตองการทราบเพิ่มเติม ซึ่งอาจแตกตางกัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา อาจจะมีการติดตามเพิ่มเติมข้ึนมากกวาที่ระดับชาติตองการได  การทําให
เกิดการปฏิบัติไดจริง คือสวนกลางตองเปนหนวยที่วางระบบ และพิจารณาแนวทางการ
ดําเนินงานของระบบการติดตามตรวจสอบใหชัดเจน อาจจะคลายกับลักษณะการ
ดําเนินงานของกพร. ที่คิดระบบการประเมินใหกับราชการ ในขณะที่กระทรวงศึกษาธิการ
คิดเฉพาะเรื่องการศึกษา  ระดับเขตพื้นการศึกษาตองประเมินอะไร สถานศึกษาตอง
ประเมินอะไร มีการกําหนดระยะเวลาในการรายงาน  เพื่อใหสวนกลางนําไปประมวล 
วิเคราะห สังเคราะห ถาปญหาตรงนี้ชัดเจนวาตองการทําใหเกิดการปฏิบัติจากอํานาจ
หนาที่และจากโครงสรางปจจุบัน จะกําหนดหรือมอบหมายใหหนวยงานไหนไปดําเนินการ 
สวนตรงกลางจะมอบหมายหนวยงานไหน  ทั้งนี้เห็นดวยวา สกศ. ควรเปนหนวยงานกลาง
ในการดําเนินงานติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา เพราะมีความเปนกลาง เนื่องจาก 
ไมมีหนวยงานในสังกัดที่ตองประเมินผล  และสกศ.เปนหนวยงานที่มีบทบาทหนาที่ในการ
จัดทําแผน และนโยบายการศึกษา  ซึ่งตองมีความสัมพันธเชื่อมโยงกับระบบการติดตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษา  

นายสุวัฒน เงินฉํ่า เสนอวาถาตองการใหเกิดระบบเพื่อสามารถนําไปสูการปฏิบัติ 
ไมจําเปนตองตั้งคณะกรรมการระดับชาติ  อาจจะตั้งคณะกรรมการที่มีองคประกอบของ
คณะบุคคลจากทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ มาวิเคราะหระบบที่เปนอยูใน



 ๒๕
ปจจุบันวาเปนอยางไร ขณะนี้การวิเคราะหเปนสิ่งที่จําเปน เพราะปจจุบันคณะกรรมการ
สถานศึกษา คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา มีการกําหนดหนาที่ไวใหเปนเพียงที่
ปรึกษาเทานั้น  โดยกระทรวงศึกษาธิการกําลังจัดทําคูมือประกอบการดําเนินงานตาม
บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา แต
ควรใหมีคณะที่ทําหนาที่วิเคราะหระบบการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาใหชัดเจน  

ประธาน มีความเห็นวาไมควรแตงตั้งกรรมการขึ้นใหม และเห็นวาการให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนประธาน จะดําเนินงานประสบความสําเร็จยาก จึง
เสนอวาถาตองการให เกิดผลสําเร็จและมีงบประมาณเพียงพอ  ควรมอบหมาย 
(commission) ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู ความเชี่ยวชาญมาดําเนินการศึกษา โดยมี
เงื่อนไขเวลากํากับ เชน ดําเนินการใหเสร็จภายใน ๓ เดือน หรือ ๖ เดือน  เพราะในระบบ
ปจจุบันมีกลไกการดําเนินการอยูแลว แตปญหาที่เกิดคือระบบยังไมสามารถดําเนินงาน
ตามบทบาทหนาที่ได   

นายชิงชัย หาญเจนลักษณ เห็นดวยที่จะดําเนินการในลักษณะคณะทํางานหรือ
มอบหมายผูทรงคุณวุฒิ (task force หรือ commission) โดยอาจไมตองตั้งกรรมการขึ้น
ใหม  และใหคณะทํางานไปพิจารณาเรื่องการจัดทําระบบ โดยพิจารณาผลการศึกษาวิจัย
ของศาสตราจารยศิริชัย กาญจนวาสี และการดําเนินงานเกี่ยวกับการประเมินผลที่ผานมา 
โดยใหเนนเรื่องกระบวนการ ไมใชเนนเฉพาะการประเมินผลผลลัพธและผลผลิต  โดย
พิจารณาวาผูบริหารสามารถบริหารงานทั้งระบบไดตามเจตนารมณหรือไม  

นายสมชัย วุฑฒิปรีชา เห็นวาสิ่งที่เปนปญหาสําคัญในการดําเนินงานประเมินผล
คือ  ปริมาณงานมาก เพราะปจจุบันมีโรงเรียนเกือบ ๔๐,๐๐๐ โรง และวิธีการหนึ่งที่จะ
สามารถกํากับดูแลโรงเรียนทั้งประเทศได คือ ตองใหความสําคัญกับระบบการประเมินผล  
แตประเด็นที่สําคัญคือกําหนดใหการประเมินผลเปนเครื่องมือของการบริหารหรือไม เพราะ
ปจจุบันมีกลไกการประเมินหลายระดับ ควรจะมีวิธีการที่ทําใหผลการประเมินของสมศ. ซึ่ง
ถือวาเปนการประเมินที่ใหญที่สุดในระดับชาติเปนเครื่องมือของการบริหาร โดย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการควรใชผลการประเมินของสมศ.เปนเครื่องมือในการ
ดําเนินงาน และนําผลที่ไดไปเชื่อมโยงกับระบบการบริหารของเขตพื้นที่การศึกษาหรือการ
บริหารสวนตําบลตอไป  และที่สําคัญคือตองไดผลการประเมินที่สามารถนําไปสูการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงในทางที่ดีข้ึน  จึงเนนยํ้าหลักการสําคัญ ๓ ประการคือ  ๑) ระบบการ
ประเมินผลที่มีอยูในปจจุบัน มีหลักการเพื่อตองการใหเปนเครื่องมือของการบริหารหรือไม  
๒) การประเมินผลเปนเครื่องมือของการบริหาร โดยวิธีการอยางไร ๓)สามารถนําผลการ
ประเมินมาเชื่อมโยงกับการพิจารณาความดีความชอบและการลงโทษของผูบริหารอยางไร
บาง  



 ๒๖
รองศาสตราจารยวิริยะ นามศิริพงศพันธุ เห็นดวยวาควรจะมีคณะทํางานเพื่อศึกษา 

วิธีการดําเนินงานเพื่อใหระบบสามารถดําเนินงานตามบทบาทหนาที่ได  และมีการพัฒนา
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง ไมควรตั้งองคกรใหมข้ึนมา หากคณะทํางานศึกษาเสร็จเรียบรอย 
ควรจัดทําคูมือสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงาน ใหระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
และสถานศึกษานําไปปฏิบัติ โดยใหคณะทํางานศึกษาวิธีการเพื่อใหระบบที่เปนอยูสามารถ
ดําเนินงานไดตามคูมือ เพื่อการปรับปรุงบทบาทหนาที่และองคประกอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาและคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาใหสามารถดําเนินงานใหเกิดประโยชน
ตอประเทศชาติได  และสามารถนําผลการดําเนินงานของสมศ. ที่มีบทบาทหนาที่ในการ
ประเมินผลภายนอกมาพิจารณาประกอบการดําเนินงาน  และควรเรงหาแนวทางการ
แกปญหาโรงเรียนขนาดเล็ก  เพราะโรงเรียนขนาดเล็กมีปญหาที่แตกตางจากโรงเรียน
ขนาดกลางและขนาดใหญ ซึ่งที่ผานมาก็พยายามแกปญหา โดยการจัดสรรงบประมาณให
เพิ่มข้ึน หรือนําโรงเรียนขนาดเล็กมารวมกลุมใหมีขนาดใหญข้ึน  หรือใหอิสระในการ
ปรับตัวของโรงเรียนขนาดเล็ก เปนตน แตปญหาโรงเรียนขนาดเล็กก็ยังคงมีเชนเดิม  

ศาสตราจารยศิริชัย กาญจนวาสี  ชี้แจงวาไดรับมอบหมายจากสกศ.ใหศึกษาระบบ
การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ และจากการศึกษาพบวาการ
ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษามีอยูแลว แตขาดหนวยงานกลางในระดับประเทศที่จะ
ทําหนาที่ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศในภาพรวม และทําหนาที่
ประสานหนวยงานตางๆ ใหทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ และพบวาปจจุบัน
สถานศึกษามีปญหาเกี่ยวกับมาตรฐาน และตัวชี้วัดมาก จึงควรใหหนวยงานหลักอยางนอย 
๓ แหงรวมปรึกษาออกแบบระบบวาจะติดตามประเมินผลอะไร อยางไร มีมาตรฐานแบบใด 
ขณะนี้ไมแนใจวาแตละหนวยงานหลักจะรูวาตองติดตามประเมินผลอะไร อยางไร  และ
ตามขอเท็จจริงทางกฎหมายไดกําหนดบทบาทหนาที่ของหนวยงานในการติดตาม
ประเมินผลไวแลว  จึงควรจะมีการพิจารณาใหชัดเจนวาหนวยงานใดควรมีบทบาท 
อยางไร สมศ. สทศ. จะเชื่อมโยงกันอยางไร เพื่อใหเกิดภาพรวมของการติดตาม
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพสําหรับประเทศ จะมีการแบงหนาที่รับผิดชอบกันอยางไร 
รวมทั้งการจัดทําฐานขอมูลวาจะตองมีการจัดเก็บขอมูลสวนไหน เพื่อใหใครไปดําเนินการ
ตอ หรือจัดทําขอมูลเพื่อการตรวจสอบ ซึ่งถาสามารถกําหนดไดวาสถานศึกษาตองเก็บ
ขอมูลอะไร อยางไร เพื่อเตรียมตอบโจทยคําถามของใคร อยางไร ซึ่งถาไดมีการ
เตรียมการในสวนนั้น จะทําใหเกิดประโยชนอยางมาก และจะทําใหไดขอมูลสารสนเทศที่
เปนประโยชนสําหรับหนวยงาน รวมทั้งสามารถตอบโจทยคําถามของหนวยงานภายนอก  
และในขณะเดียวกันจะมีวิธีการทําใหเกิดความเชื่อมโยงระดับประเทศได  ดวยเหตุผล



 ๒๗
เหลานี้จึงเปนที่มาของการเสนอใหมีคณะกรรมการนโยบายติดตามและประเมินผล
การศึกษาแหงชาติเพื่อใหมีบทบาทหนาที่ในการจัดทําภาพรวมของการติดตามกํากับ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศใหมีทิศทางที่จะกอใหเกิดประโยชน และนโยบาย
นี้จะสําเร็จได ก็ควรมีคณะอนุกรรมการที่จะตองมารับชวงตอ เพื่อสามารถไปดําเนินการ
และเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของได 

ประธานเสนอวาสภาการศึกษาควรมีมติใหความเห็นชอบในหลักการใหมีการ
จัดระบบการติดตามประมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ โดยตั้งคณะทํางานดําเนินงาน
ในเรื่องนี้ หรือมอบหมายผูทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่งจะมีการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยมี
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (รองศาสตราจารยวรากรณ สามโกเศศ) ในฐานะ
กํากับดูแลสกศ. เปนประธาน คณะทํางาน ประกอบดวย นายชิงชัย หาญเจนลักษณ  
ศาสตราจารยสมหวัง พิธิยานุวัฒน นายสุวัฒน เงินฉํ่า นายชินภัทร ภูมิรัตน นายสมนึก 
พิมลเสถียร และศาสตราจารยศิริชัย กาญจนวาสี  โดยให สกศ. เปนฝายเลขานุการ  และ
ขอใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๒  เดือน และนํากลับมาเสนอที่ประชุมสภาการศึกษา
เพื่อพิจารณาอีกครั้ง 
 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบขอเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา และมอบหมายใหมีคณะทํางาน โดยมี รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
(รองศาสตราจารยวรากรณ สามโกเศศ) เปนประธาน และมี นายชิงชัย หาญเจนลักษณ 
ศาสตราจารยสมหวัง พิธิยานุวัฒน นายสุวัฒน เงินฉํ่า นายสมนึก พิมลเสถียร  นายชินภัทร 
ภูมิรัตน  และ ศาสตราจารยศิริชัย กาญจนวาสี เปนคณะทํางาน  สกศ. เปนฝายเลขานุการ 
เพื่อทําหนาที่ศึกษาโครงสราง ระบบ และกลไกการดําเนินงานติดตามประเมินผลใน
ปจจุบันของแตละหนวยงานในทุกระดับ และใหขอเสนอในการพัฒนาระบบติดตาม
ประเมินผลใหสามารถดําเนินการไดในทางปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ  และใหนํามาเสนอ
ที่ประชุมสภาการศึกษาภายใน ๒ เดือน  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑  เร่ืองเพื่อทราบ : ขอเสนอสาระของการศึกษาที่ควรบัญญัติไว

ในรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม 
นายกิตติรัตน มังคละคีรี นิติกร ๘  รักษาการผูอํานวยการสํานักพัฒนากฎหมาย

การศึกษา นําเสนอความเปนมาของขอเสนอสาระของการศึกษาที่ควรบัญญัติไวในราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม วาสืบเนื่องจากสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดศึกษาวิเคราะห



 ๒๘
รัฐธรรมนูญ ๑๗ ฉบับวามีบทบัญญัติใดบางที่เกี่ยวของกับการศึกษา และไดจัดใหมีการ
ระดมความคิดเห็นรวม ๓ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๐  ครั้งที่ ๒ จัด
รวมกับคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเมื่อวันพุธที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ และ
ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ โดยไดรวบรวมขอมูลทั้งหมดจากการสัมมนาทั้ง 
๓ ครั้ง เสนอตออนุกรรมการสภาการศึกษาดานกฎหมายการศึกษา เมื่อวันที่ ๒๓ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๐ และนําเสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมผูบริหารองคกรหลัก 
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนประธานเมื่อวันที่ ๒๗ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๐  
 ในการศึกษาไดใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ป พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนหลักใน
การศึกษา โดยมีประเด็นที่เกี่ยวของ ๔ หมวด ประกอบดวย ๑) หมวดสิทธิเสรีภาพทาง
การศึกษา  ๒) หมวดหนาที่ของปวงชนชาวไทย ๓) หมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 
และ ๔)หมวดการปกครองสวนทองถิ่น โดยมีรายละเอียด สรุปไดดังนี้   

๑) สิทธิเสรีภาพทางการศึกษา  ประกอบดวย ๕ เรื่อง ดังนี้  
     ๑.๑) สิทธิในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการเสนอปรับถอยคําในมาตรา ๔๓

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ป พ.ศ. ๒๕๔๐ จํานวน ๓ วรรค โดยเสนอเพิ่มเติม
ในวรรคหนึ่งเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรใหอยางเปนธรรมและเพียงพอ เพื่อใหสามารถ
จัดการศึกษาใหมีคุณภาพและมีความยืดหยุน ดังนี้  

“บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสบิสอง
ปที่รัฐจะตองจัดสรรทรัพยากรใหอยางเปนธรรมและเพียงพอ เพื่อใหสามารถจัด
การศึกษาไดอยางทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย 

การจัดการศึกษาอบรมของรัฐตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและเอกชน ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพและเอกชนภายใตการกํากับ
ดูแลของรัฐ ยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” 

 ๑.๒) สิทธิของเด็กดอยโอกาสและเด็กที่ไมมีผูดูแล คงตามมาตรา ๕๓ แหง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ดังนี้ 

“เด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิไดรับความคุมครองโดยรัฐ
จากการใชความรุนแรงและการปฏิบัติอันไมเปนธรรม 

เด็กและเยาวชนซึง่ไมมผูีดูแล มีสิทธิไดรับการเลี้ยงดูและการศึกษาอบรม
จากรัฐ ทั้งนี ้ตามที่กฎหมายบัญญตั”ิ 



 ๒๙
 ๑.๓) สิทธิการใชทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อการศึกษา คงตามมาตรา ๔๐ 

แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ดังนี้ 
“คล่ืนความถี่ที่ใชในการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และวิทยุ

โทรคมนาคมเปนทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชนสาธารณะ 
ใหมีองคกรของรัฐที่เปนอิสระทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง 

และกํากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

การดําเนินการตามวรรคสองตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชนใน
ระดับชาติและระดับทองถิ่น ทั้งในดานการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ และ
ประโยชนสาธารณะอื่น รวมทั้งการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม” 

๑.๔) เสรีภาพทางวิชาการ คงตามมาตรา ๔๒ แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ดังนี้ 

“บุคคลยอมมีเสรีภาพในทางวิชาการการศึกษาอบรม การเรียนการสอน 
การวิจัย และการเผยแพรงานวิจัยตามหลักวิชาการ ยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนี้ เทาที่
ไมขัดตอหนาที่ของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” 

 ๑.๕) สิทธิในการศึกษาตลอดชีวติ (เปนสิทธิที่ไมมีในรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐) 
สิทธิเพิ่มเติมจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ดังนี้ 
“บุคคลยอมมีสิทธิไดรับการสงเสริมและสนับสนุนการใหไดรับการศึกษา

ตลอดชีวิต” เนื่องจากเรื่องการศึกษาตลอดชีวิตมีความสําคัญ และเปนการศึกษาที่เชื่อมโยง
การศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ใหทุกคนไดเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเอง 
พัฒนาอาชีพ ตั้งแตเกิดจนตาย และเพื่อใหตนเองสามารถปรับเปล่ียนและพัฒนาไดอยาง
ตอเนื่อง อันจะทําใหสังคมเปนสังคมแหงการเรียนรู 

๒) หมวดหนาที่ของปวงชนชาวไทย 
คงตามมาตรา ๖๙ แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

ดังนี้ 
  “บุคคลมีหนาที่ปองกันประเทศ รับราชการทหาร เสียภาษีอากร ชวยเหลือราชการ 

รับการศึกษาอบรม พิทักษ ปกปอง และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมของชาติและภูมิปญญา
ทองถิ่น และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” 

๓) หมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 
  ปรับปรุงจากมาตรา ๘๑ แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๔๐ ดังนี้ 



 ๓๐
 “รัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมใน

การจัดการศึกษาอบรมใหเกิดคุณธรรมนําความรู เพื่อพัฒนาคน พัฒนาอาชีพ 
พัฒนาประเทศ โดยยึดแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดใหมีการพัฒนากฎหมาย
เกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ สงเสริมการศึกษาใหเปนปจจัยนําความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม สรางเสริมความรูความสมานฉันทของสังคมและปลูกฝงจิตสํานึกที่
ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข สนับสนุนการคนควาวิจัยในศิลปวิทยาการตางๆ เรงรัดพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ และสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 

รัฐพึงสงเสริมและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพครู 
รัฐพึงสงเสริมและสนับสนุนทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา” 

๔) หมวดการปกครองสวนทองถิ่น 
คงตามมาตรา ๒๘๙ แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

ดังนี้ 
“องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีหนาที่บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ

ปญญาทองถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรมและการฝกอาชีพ

ตามความเหมาะสมและความตองการภายในทองถิ่นนั้น และเขาไปมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาอบรมของรัฐ แตตองไมขัดตอมาตรา ๔๓ และมาตรา ๘๑ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ 

การจัดการศึกษาอบรมภายในทองถิ่นตามวรรคสอง องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตองคํานึงถึงการบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของทองถิ่นดวย”  
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ  

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ ๕.๑)  
 

 ที่ประชุมไดใหความสนใจ และแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้  
นายสมชัย วุฑฒิปรีชา เห็นวายังมีความไมชัดเจนในมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  ดังนี้ 
๑) รัฐบาลมีแนวทางการดําเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ป และ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒ ป  แตกตางกันอยางไร 



 ๓๑
๒)  รัฐบาลควรใหความสําคัญและเรงดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาภาค

บังคับ ๙ ปใหเกิดผลสําเร็จโดยเร็ว  
๓) ในปจจุบันที่บริบททางสังคม และเศรษฐกิจของประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอยาง

มาก  การศึกษาภาคบังคับ ควรจะมีนโยบายบังคับทุกพื้นที่หรือบังคับบางพื้นที่ที่
ผูปกครองไมใหความสนใจในการสงบุตรเขาศึกษา ตัวอยาง เชน กรณีโรงเรียนในเขตเมือง
กับโรงเรียนในชนบทหางไกล รัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนเทาเทียมกัน สวนในกรณี
ของโรงเรียนเอกชนที่ผูปกครองสงบุตรเขาศึกษา เพราะตองการไดรับบริการที่ดีจาก
โรงเรียน จําเปนหรือไมที่รัฐบาลจะตองใหการสนับสนุนอยางเทาเทียมกันดวย 

นายชิงชัย  หาญเจนลักษณ  มีความเห็นวามีเหตุผลที่ดีในการปรับแกสาระสําคัญที่
เกี่ยวของกับการศึกษา  สิ่งที่สําคัญคือกําหนดเวลา เพราะจะตองผานการพิจารณาของ 
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ (สสร.)  และถามีการเสนอไปที่สสร.แลว คงจะมีการปรับแกไข
และเพิ่มเติมยาก 

ประธาน ชี้แจงวาถาที่ประชุมมีขอสังเกต ขอใหมีการบันทึกไวเพื่อประโยชนของ
การดําเนินงาน แตการแกไขเพิ่มเติมคงดําเนินการยาก เนื่องจากตองสงใหสสร.ใหทันตาม
กําหนดเวลา  

นายอําพล   จินดาวัฒนะ  มีความเห็นวา ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของที่ประชุม 
อาจจะนําไปใชประโยชนในชวงที่สสร. จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากสาธารณชนอีก
ครั้ง คงไมใชรางสุดทายที่ไมสามารถปรับแกไขเพิ่มเติมได และมีขอเสนอเพิ่มเติม  ๓ 
ประการ ดังนี้ 
 ๑) ในสวนของเนื้อหา พบวามีการใหความสําคัญกับการศึกษามาก โดยไมมีคํา
สําคัญเกี่ยวกับการเรียนรูปรากฏอยู  โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งเปนคําที่นิยมมาก
ในปจจุบัน  จึงควรจะเพิ่มเติมคําวาการเรียนรูไวในบทบัญญัติดังกลาวดวย  นอกจากนี้ 
ประเด็นเรื่องสิทธิการศึกษาขั้นพื้นฐาน คงมีประเด็นการอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องการไมเก็บ
คาใชจายในขั้นตอนของสสร. เพราะการที่เขียนวาไมเก็บคาใชจาย ซึ่งในความเปนจริงไม
สามารถดําเนินการตามนั้นได เพราะปจจุบันทุกโรงเรียนมีการเก็บคาใชจาย และมี
แนวโนมการเก็บคาใชจายสูงข้ึนเรื่อยๆ   
 ในขณะเดียวกันวิธีเขียนเรื่องการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ เห็นวาเปนการมองรัฐ
ในแงดีเกินไป  คือรัฐจะจัดการศึกษาและอบรมใหกับคนในสังคม ในปจจุบันที่สังคมมี
ความกาวหนามาก  ชุมชนทองถิ่นสวนหนึ่งสามารถดําเนินการจัดการศึกษาอบรม 
แลกเปล่ียนเรียนรูกันเอง แตที่เสนอเปนการเสนอในกรอบคิดเดิมคือ รัฐจัดการศึกษาอบรม 
โดยในหลายสวนที่ปรากฏยังเปนลักษณะรัฐไปดําเนินการให  ขาดคําที่สําคัญคือชุมชนและ



 ๓๒
ทองถิ่น เพราะชุมชนและทองถิ่นจะตองเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา รวมทั้งการ
ฝกอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูดวย   

๓) หมวดหนาที่ของคนไทย กําหนดใหบุคคลมีหนาที่ปองกันประเทศ รับราชการ
ทหาร เสียภาษีอากร ชวยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษ ปกปอง และสืบสาน
ศิลปะวัฒนธรรมของชาติและภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ   เห็นวาเปนการเสนอแนวคิดเดิม คือคนไทยตอง
มีหนาที่มารับการศึกษาอบรม แตหนาที่ที่สําคัญอีกประการหนึ่งของคนไทยคือ  หนาที่ใน
การจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และหนาที่ในการจัดการศึกษา  
 ๔) การเขียนวา รัฐพึงสงเสริมและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพครู อาจทํา
ใหสังคมรูสึกวาไมยุติธรรม เพราะตามหลักการควรตองสงเสริมทุกวิชาชีพในสังคม  

ศาสตราจารยยงยุทธ  ยุทธวงศ  เห็นดวยกับนายอําพล จินดาวัฒนะ ในมาตรา ๖๙ 
หมวดหนาที่ของปวงชนชาวไทยที่กําหนดใหบุคคลมีหนารับการศึกษาอบรม และอื่นๆ นั้น 
ควรกําหนดในเชิงรุกมากขึ้น หรือกําหนดใหสามารถเรียนรูดวยตนเอง  

นอกจากนี้ ยังใหขอมูลเพิ่มเติมวารัฐธรรมนูญป พ.ศ. ๒๕๔๐ มีการกลาวถึงการ
เรงรัดพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ ไวแหงเดียวคือในมาตรา 
๘๑ ซึ่งกระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีคงตองเสนอเพื่อปรับใหเหมาะสมตอไป  

นายวินัย สะมะอุน  มีความเห็นวาในขอความที่ปรากฏวาการจัดการศึกษาของรัฐ
ตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชน ยังไมมีการ
กําหนดใหองคกรทางศาสนาเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ตามแนวนโยบายที่
ปรากฏในพ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ที่ใหองคกรทางศาสนาเขาไปมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาหลายมาตรา โดยเฉพาะอยางย่ิงในมาตราใหมของรัฐธรรมนูญที่ระบุ
จากความรูคูคุณธรรมมาเปนคุณธรรมนําความรู ซึ่งแสดงวาใหเห็นวาการจะประสบ
ผลสําเร็จในทางปฏิบัติได ตองใหองคกรทางศาสนาเขามามีสวนรวมอยางมาก ปจจุบัน
ศาสนาพุทธมีองคกรทางศาสนาคือวัด  ๓๐,๐๐๐ แหงเศษ  ศาสนาอิสลามมีมัสยิดกวา 
๓,๐๐๐ แหง และศาสนาคริสตมีโบสถประมาณ ๑,๐๐๐ แหง  และเห็นวาองคกรเหลานี้ 
ลวนแลวแตมีสวนที่จะเสริมสรางการศึกษาของชาติ และที่ระบุวาใหองคกรทองถิ่นและ
เอกชนเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษา จะหมายถึงการตีความใหองคกรทางศาสนา
เขาไปมีสวนรวมดวยหรือไม  

ประธาน ชี้แจงวาจากการเขารวมสัมมนาระดมความคิดเห็นหลายครั้ง เกี่ยวกับ
บทบัญญัติเรื่องการไมเก็บคาใชจายนั้น เดิมที่ประชุมมีความเห็นวาควรจะตัดคําวาโดยไม
เก็บคาใชจายออก ไดรับการทักทวงวาภาษาเดิมมีกําหนดไวมาตรา ๔๓ แลวทําไมจะตัด



 ๓๓
ออก  และถาปลอยลอยๆ วาจัดทรัพยากร ก็ไมไดบอกวาจัดพอหรือไมพอ จะเขียนวาจัดให
เพียงพอ ก็มีขออภิปรายโตแยงอีกมาก แตในชวงที่นายปองพล อดิเรกสารดํารงตําแหนง
เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดออกประกาศยกเลิกการเก็บคาบํารุงการศึกษา 
และใหรัฐจัดเงินอุดหนุนรายหัวใหกับระดับและประเภทตางๆ  ซึ่งในประกาศฉบับนั้นเปด
ชองทางเอาไวใหมีการระดมทรัพยากรและการบริจาคเงินเพื่อทํากิจกรรมเสริม คือไมใช
กิจกรรมที่จัดอยูในหลักสูตรตามปกติ โดยตองไดรับความเห็นชอบจากกรรมการ
สถานศึกษา ซึ่งไมตรงกับวัตถุประสงคที่วาตองมีการสอนเพิ่มเติมบางวิชาที่ไมมีใน
หลักสูตร เชน วายน้ํา คอมพิวเตอรหรือภาษาบางภาษา ซึ่งตามหลักการแลวเมื่อโรงเรียน
ขาดแคลน โรงเรียนก็ใชคาใชจายสวนนี้ไปในเรื่องอื่นดวย 

ดังนั้น จึงเสนอวิธีการแกปญหาใหมีการเก็บเงินคาบํารุงการศึกษาเทาที่จายจริง 
อยางที่รัฐบาลชุดปจจุบันปรับคาใชจายรายหัวใหกับโรงเรียนขนาดกลาง ๓ ปหลังเพิ่มข้ึน  
แตปญหาคือ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒ ป ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๔๓ เดิม มีเปาหมาย
เพื่อตองการใหคนไทยทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษา ไมนอยกวา ๑๒  ป โดยไมเสีย
คาใชจาย แตการศึกษาภาคบังคับ ๙ ป เปนการศึกษาใหเปลา โดยตองอุดหนุนผูที่ยากไร
และดอยโอกาส เรื่องเสื้อผา อาหาร คาครองชีพ แตการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒ ป กําหนดไว
เพียงไมเก็บคาใชจาย แตไมไดกําหนดวาตองอุดหนุนเสื้อผาอาหารและคาครองชีพดวย  
จึงไดใชเงินยืม ที่เดิมกยศ.ใหยืมตั้งแตม.ปลาย แลวรัฐบาลยกเลิกใหไปใชระบบ ICL ไมให
เด็กม.ปลาย ยืมเงินคาเลาเรียนตอไปอีก เด็กม.ปลายที่ยากจนก็เกิดปญหา  ซึ่งขณะนี้
รัฐบาลพยายามจะแกใหกลับไปใชเงินยืมจาก กยศ. เหมือนเดิมคือใหเด็กม.ปลายกูยืมเพื่อ
คาครองชีพ สวนคาเลาเรียนรัฐไมเก็บอยูแลว เปนการเปดโอกาสใหเด็กม.ปลายไดเรียนตอ
สูงข้ึน  

รองศาสตราจารยวิริยะ นามศิริพงศพันธุ มีขอเสนอ ๒ ประการ ดังนี้  
๑) เห็นวาการเสนอขอปรับสาระทางการศึกษาไวในรัฐธรรมนูญฉบับใหม ควรนําไป

กําหนดไวใน พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติดวย เพราะหากเกิดกรณีรัฐธรรมนูญหาย
สาระสําคัญดังกลาวก็ยังปรากฏอยูในพ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ   

๒) ไมควรกําหนดเพดานในการเก็บคาเลาเรียนของโรงเรียนเอกชนที่ประสงคจะไม
รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เพราะถึงแมคาใชจายสูง แตผูปกครองยินดีจาย ก็ไมกอใหเกิด
ปญหา และถึงแมมีการกําหนดเพดานคาเลาเรียนไว ก็ตองมีการเก็บคาใชจายในรูปแบบ
อื่น จึงควรเปดโอกาสใหสามารถเก็บคาเลาเรียนไดในระดับหนึ่ง เพื่อลดภาระของรัฐบาลได 

ประธาน ชี้แจงวาขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการกําลังพิจารณาทบทวนเรื่องการจัดสรร
เงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนเอกชน โดยมีแนวทางวายังไมควรเปลี่ยนระบบเงินอุดหนุนให



 ๓๔
เปนระบบคูปอง  เพราะวาถาเปนระบบคูปอง  รัฐตองอุดหนุนทั้งหมด  ทั้งคาเลาเรียนและ
คาใชจายอื่นๆ ที่โรงเรียนเก็บไมได และยังมีปญหาเรื่องระบบบริหารจัดการระบบคูปองที่ดี 
อยางไรก็ตาม ขณะน้ีกระทรวงศึกษาธิการกําลังทบทวนและจะพิจารณาใหครอบคลุม
สถาบันสอนศาสนาของทางภาคใต เชน ตาดีกา สถาบันศึกษาปอเนาะ โรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามดวย  ดังนั้นในกรณีโรงเรียนเอกชนที่ไมขอรับเงินอุดหนุนรายหัว ควร
จะปลอยคาเลาเรียนลอยตัว เพราะกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจในการแทรกแซง ในกรณี
ที่มีการปลอยคาเลาเรียนลอยตัวเกินกวาเหตุ หรือมีเหตุผลไมเพียงพอ 

นายมานิจ สุขสมจิตร  ชี้แจงวาจากการมีสวนรวมในการจัดทําขอเสนอเกี่ยวกับ
สาระทางการศึกษาที่ควรบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญทั้ง ๒ ระดับ คือ ระดับการระดมความ
คิดเห็นตามเวทีตางๆ โดยเมื่อระดมความคิดเห็นมาแลวไดเขาไปมีสวนพิจารณาในฐานะ
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาดานกฎหมายการศึกษา และในฐานะกรรมาธิการ 
ยกรางรัฐธรรมนูญ  สรุปไดวาขอเสนอของสภาการศึกษาไดรับการตอบรับจาก
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเปนอยางดี ดวยเหตุผลที่มีการดําเนินการอยางเปน
ระบบ และมีการรับฟงความคิดเห็นจากองคกรอยางครบถวน  โดยเฉพาะอยางย่ิงประเด็น
ที่ไดรับการพิจารณาดวยดีคือประเด็นมาตรา ๔๓  เรื่องการจัดสรรทรัพยากรใหอยางเปน
ธรรมและเพียงพอ เพื่อใหจัดการศึกษาไดอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย  
 อยางไรก็ตาม ความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดรับฟงจากที่ประชุมวันนี้ คงไม
สามารถใสรายละเอียดทั้งหมดไวในรัฐธรรมนูญฉบับใหมได  อาจใสไดเพียงบางประเด็น 
เพราะคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญกําหนดไววารัฐธรรมนูญฉบับใหมจะตองสั้น 
กระชับ และชัดเจน ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญฉบับใหมมีความแตกตางจากฉบับเดิมคือ จะมีการ
เขียนบันทึกเจตนารมณ โดยบันทึกเจตนารมณดังกลาวจะผานการพิจารณาของสภาราง
รัฐธรรมนูญ และออกมาควบคูกับรัฐธรรมนูญ  โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับความเปนมาใน
แตละมาตรา หากจําเปนจะตองออกกฎหมายประกอบ เปนกฎหมายลูกจะมีการบันทึกไว
ดวยวากฎหมายลูกเกี่ยวกับมาตรานี้ ควรจะออกในประเด็นไหน อยางไร ซึ่งบันทึก
เจตนารมณนอกจากจะเปนประโยชนในการออกกฎหมายลูกแลว ยังจะเปนประโยชนใน
การปองกันไมใหมีการแปลความในรัฐธรรมนูญไปในทางที่ผิดอีกดวย   
 อีกประเด็นหนึ่งคือ รัฐธรรมนูญฉบับรางแรกจะเผยแพรสูประชาชนประมาณวันที่ 
๑๙ เมษายน ๒๕๕๐ หลังจากนั้นองคกรตางๆ ซึ่งไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญชั่วคราวของ
คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ  มาตรา ๒๖ ที่กําหนดให ๑๒ องคกรและหนวยงานเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับรางรัฐธรรมนูญ  กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาอาจเสนอความเห็นได  หลังจากนั้นจะมีการปรับปรุง และเผยแพรอีกครั้งหนึ่ง



 ๓๕
ประมาณเดือนกรกฎาคม เพื่อทําประชามติ ดังนั้น จึงยังมีโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็น  
และกรรมาธิการเกือบทุกคนมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันวาการศึกษาเปนเรื่องที่มี
ความสําคัญที่ควรกําหนดเปนวาระแหงชาติ  

นายสุวัฒน   เงินฉํ่า ชี้แจงวาตอนที่มีการพิจารณาขอเสนอ มีประเด็นที่มีผูเสนอขึ้น
แตไมสามารถกําหนดไวรัฐธรรมนูญฉบับใหมได ควรนําไปกําหนดไวในกฎหมายที่
เกี่ยวของ คือการสงเสริมยกระดับคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพครู  ซึ่งโดยหลักการมีหลาย
วิธีการที่จะยกระดับและสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู แตสิ่งที่คิดวาไมเปนธรรมสําหรับครู
สังกัดตางๆ คือ ปจจุบันอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนสามารถทําผลงาน
เพื่อเล่ือนตําแหนงทางวิชาการได  รวมทั้งครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษา
ของรัฐสามารถทําผลงานเพื่อเล่ือนวิทยฐานะได  แตครูเอกชนไมสามารถทําผลงานเพื่อ
เล่ือนวิทยฐานะได  ดังนั้น จึงควรกําหนดใหครูในสถานศึกษาเอกชนสามารถทําผลงานเพื่อ
เล่ือนวิทยฐานะได หรือมีตําแหนงในลักษณะเดียวกันกับครู คณาจารยของรัฐ และควรมี
การกําหนดไวในพ.ร.บ.การศึกษาเอกชนในลักษณะเชนเดียวกับพ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่กําหนดไวอยางชัดเจนวา อาจารยสามารถทําผลงานเพื่อเล่ือนตําแหนงทาง
วิชาการได  

นายพิสิษฐ  ณ พัทลุง  มีความเห็นวาควรมีการกําหนดเรื่องสิ่งแวดลอม ไวใน
รัฐธรรมนูญฉบับใหมดวย เพราะสิ่งแวดลอมเปนเรื่องที่มีความสําคัญ และขณะนี้ปญหาที่
เกิดจากสิ่งแวดลอมเปนปญหาที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทั้งในปจจุบันและอนาคต และเปน
เรื่องที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของคนไทยทั้งประเทศและของคนทั้งโลก  

เนื่องจากประธานติดภารกิจดวน จึงมอบหมายใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง 
ศึกษาธิการ (รองศาสตราจารยวรากรณ สามโกเศศ) ทําหนาที่ประธานการประชุมตอ  

นายวินัย  สะมะอุน  มีขอสังเกตวาจากประสบการณที่ไดรับจากโรงเรียนตางๆ ที่
ไดรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนคาใชจายรายหัวจากรัฐ  แตในขณะเดียวกันก็จะมีรายการ
รับบริจาคหลายรายการ โดยอางอิงเพื่อการจัดการศึกษา จึงควรมีการกําหนดแนวทาง
ปองกันไวในรัฐธรรมนูญฉบับใหมหรือในพ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติดวย  และเห็นดวยที่
ควรบัญญัติเรื่องสิ่งแวดลอมไวในรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้เพื่อใหสถานศึกษาสามารถนําไปจัดทํา
หลักสูตรของสถานศึกษาในเรื่องการอนุรักษธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดลอมตอไป    

ประธานเสนอใหบันทึกเรื่องสิ่งแวดลอมไวในรายงานการประชุม โดยเฉพาะ 
การศึกษาของเยาวชนเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษธรรมชาติ และสงใหนายมานิจ สุขสมจิตร 
ซึ่งเปนสสร.และเปนกรรมการสภาการศึกษา ไดนําไปเสนอในชวงที่มีการแปรญัตติแตละ



 ๓๖
มาตรา เพื่อใหมีการกําหนดไวทั้งในรัฐธรรมนูญซึ่งกําลังราง และในพ.ร.บ.การศึกษา
แหงชาติที่ยังไมไดมีการแกไข  

นายสมนึก พิมลเสถียร ขอใหมีการบันทึกสิ่งที่ไดใหขอสังเกตไวในกรณีการไมเก็บ
คาใชจายทางการศึกษา จะเกิดผลกระทบที่สําคัญ ๓ ประการคือ ๑) ตองดําเนินการเพื่อทํา
ใหหมวด ๘ ในพ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  คือการระดมทรัพยากรเกิดขึ้นอยางมี
ประสิทธิภาพ  ๒) ตองมีการถายโอนการจัดการศึกษาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ๓)
กระทรวงศึกษาธิการตองบริหารจัดการใหสามารถนําทรัพยากรที่ถูกกันไวมาใชเพื่อ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒ ป โดยไมเก็บคาใชจาย  

ผูชวยเลขานุการ (รองเลขาธิการสภาการศึกษา ดร.สิริพร บุญญานันต) ชี้แจงวา 
สกศ.มีอนุกรรมการสภาการศึกษาดานทรัพยากรการศึกษาซึ่งมีศาสตราจารยสมชัย ฤชุพันธุ 
เปนประธานและขณะนี้กําลังศึกษาประเด็นดังกลาวอยูแลว  

 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒  เร่ืองเพื่อทราบ : ผลกระทบโลกาภิวัฒนตอการจัดการศึกษา

ไทยใน ๕ ปขางหนา 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓  เร่ืองเพื่อทราบ : รายงานการวิจัยเปรียบเทียบการปฏิรูป

การศึกษาเพื่อกาวสูสังคมฐานความรู 
ระเบียบวาระที่ ๕.๔  เร่ืองเพื่อทราบ : รายงานผลการประยุกตใชระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตรในการประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
มติที่ประชุม 

ประธานขอเลื่อนการนําเสนอทั้ง ๓ ระเบียบวาระไปไวในการประชุมครั้งตอไป 
เนื่องจากมีเวลาจํากัดและเปนเรื่องเพื่อทราบ   
 
ระเบียบวาระที่ ๖  เร่ืองทักทวง :  การปรับปรุงองคประกอบของคณะอนุกรรมการ

บริหารโครงการประชุมโตะกลมไทย – สหรัฐ 
  ตามคําสั่ งสภาการศึกษาที่  ๔/๒๕๔๙ ลงวันที่  ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๙  แตงตั้ ง

คณะอนุกรรมการบริหารโครงการประชุมโตะกลมไทย-สหรัฐฯ โดยมี ศาสตราจารยสิปปนนท 



 ๓๗
เกตุทัต เปนประธาน  มีอนุกรรมการประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิและผูแทนหนวยงานที่
เกี่ยวของ โดยมีสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เปนฝายเลขานุการฯ  และเนื่องจาก 
ศาสตราจารยสิปปนนท  เกตุทัต ประธานอนุกรรมการฯ ไดถึงแกอนิจกรรม จึงเห็นควร
ปรับปรุงองคประกอบของคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประชุมโตะกลมไทย-สหรัฐฯ 
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงเสนอขอปรับปรุงองคประกอบของ
คณะอนุกรรมการบริหารโครงการประชุมโตะกลมไทย-สหรัฐฯ ตอสภาการศึกษา เพื่อโปรด
พิจารณาใหความเห็นชอบ ๑) การเปลี่ยนแปลงประธานอนุกรรมการฯ จากเดิม ศาสตราจารย  
สิปปนนท เกตุทัต เปน นายกฤษณพงศ  กีรติกร  และ  ๒) เพิ่ม ศาสตราจารยวิจิตร  ศรีสอาน  
และ รองศาสตราจารยวรากรณ สามโกเศศ เปน อนุกรรมการที่ปรึกษา 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ (๖)  
 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมใหความเห็นชอบการปรับปรุงองคประกอบของคณะอนุกรรมการบริหาร
โครงการประชุมโตะกลมไทย-สหรัฐฯ ตามที่เสนอ  
 
ระเบียบวาระที่ ๗  เร่ืองอ่ืน ๆ  
 ไมมี    
 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.     

             นางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย   
    นางโชติกา  วรรณบุรี 

  ผูจดรายงานการประชมุ 

      นางสิรพิร    บุญญานันต  
  รองเลขาธิการสภาการศึกษา 
   ผูตรวจรายงานการประชุม 


